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ገጽ 

2

 ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ፡- ቅንጅታዊ የመሰረተ ልማት ግንባታ 
አሰራር ባለመፈጠሩ እንደ አገር ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ 
መሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ  ኮሚቴ ገለጸ፡፡ 
ጉዳዩ በዋናነት የሚመለከተው የከተማ ልማትና መሰረተ 
ልማት ሚኒስቴር ለችግሩ የሚመጥን ከፍተኛ ትኩረት 
ሊሰጠው እንደሚገባም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል።

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ  ኮሚቴ በፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መስሪያ ቤት በቀረበው የተቀናጀ የመሰረተ ልማት 
ግንባታና ዝርጋታ አፈጻጸም በተመለከተ የ 2013/14 በጀት 
ዓመት የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ላይ ጥያቄ ተነስቷል።

በክዋኔ ኦዲቱ መሰረት በመንገድ፣ መብራት፣ ውሃ 
ልማትና ቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ 
ቅንጅታዊ አሰራር ባለመኖሩ አንዱ የሰራውን ሌላው 
ያፈርሳል፤ በዚህም በርካታ የአገር ሀብት ለውድመት 
እየተጋለጠ ነው ሲሉ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ክርስቲያን 
ታደለ ገልጸዋል።

የከተማ ልማትና መሰረተ ልማት ሚኒስትር የፌዴራል 
መሰረተ ልማት አልሚ ተቋማት ግንባታዎቻቸው ቅንጅት 
እንዲኖረው ማድረግ ነበረበት። ነገር ግን ተቋሙ የመሰረተ 
ልማት ቅንጅት መፍጠር ባለመቻሉ ሥልጣኑን በአግባቡ 

ቅንጅታዊ የመሰረተ ልማት ግንባታ አሰራር 
ባለመፈጠሩ እንደአገር ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው

ማርቆስ በላይ

አዲስ አበባ፡- በተያዘው በጀት ዓመት 147 የፌዴራል 
ተቋማት የ400 ቢሊዮን ብር የግዢ ጥያቄ ማቅረባቸውን 
የመንግሥት ግዢና ንብረት ባለሥልጣን አስታወቀ፡፡ 
74 የፌዴራል ተቋማት በኤሌክትሮኒክስ ሥርዓት ግዢ 
ለመፈጸም መመዝገባቸውንም ጠቁሟል፡፡

የግዢና ንብረት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ 
ኢብሳ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ በበጀት 
ዓመቱ  እንደ  አገር ከተበጀተው 746 ቢሊዮን ብር ውስጥ 
560 ቢሊዮን ብር ለግዢ የሚውል ሲሆን እስካሁን 147 
ተቋማት የ400 ቢሊዮን ብር ግዢ ለመፈፀም እቅድ 
አስገብተዋል፡፡

በዚህም ከቀላል እስከ ከባድ የመሰረተ ልማት፤ 
ኮምፒውተርና የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች እንዲሁም 
የደንብ ልብስና የተለያዩ ምርቶችን እንደተቋማቱ ፍላጎት 
ግዢ ይፈጸማል ብለዋል፡፡ 

እንደ ዳይሬክተሩ  ገለጻ የግዢ ሥርዓቱ ዘመናዊ 
እንዲሆን በማድረግ 1 ሺ80 ለሚሆኑ የፌዴራልና የክልል 
የግዢ ባለሙያዎች ሥልጠና በመስጠት በባለፈው ዓመት 
በዘጠኝ ተቋማት ላይ ብቻ የተጀመረው የመንግሥት 
የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ሥራዓት  በአሁኑ ወቅት ወደ 74 
የፌዴራል መሥሪያ ቤቶች ለማሳደግ ተችሏል ብለዋል፡፡ 
65   ተቋማትም   ሙሉ   በሙሉ   ግዢያቸውን  

147 የፌዴራል 
ተቋማት የ400 

ቢሊዮን ብር የግዢ 
ጥያቄ አስገብተዋል

ሄለን ወንድምነው

አዲስ አበባ፡- በሕገወጥ መንገድ ወደአገር የሚገባውን 
የውጭ ምንዛሬ በሕጋዊ መንገድ መላክ የሚያስችል 
“ኢትዮ ዳይሬክት” የተሰኘ ዲጂታል የውጭ ምንዛሬ 
መላኪያ መተግበሪያ ጥቅምላይ ማዋል መጀመሩን  
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታወቀ፡፡ 

እየተጠቀመበት አይደለም ብለዋል። 
የአገር ሀብት እንዲባክን ምክንያት የሆነውን ችግር 

መቅረፍ ዋነኛ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስራ ትኩረት 
ሊሆን ይገባል ሲሉ አቶ ክርስቲያን አሳስበዋል። 

የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ አራሬ 
ሞሲሳ በበኩላቸው፤ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፉት 

ሁለት ዓመታ ቅንጅታዊ መሰረተ ልማት ግንባታ 
ለማምጣት በአሰራርም ሆነ በሕግ የተደገፈ ተጨባጭ ስራ 
አለማከናወኑ የሚያስወቅሰው መሆኑን አንስተዋል።

መንገድ ሲገነባ የቴሌ አሊያም የውሃ መሰረተ ልማቶች 
ላይ ጉዳት የሚደርስ ከሆነ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

 ቅንጅታዊ የመሰረተ ልማት ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

- 74ቱ በኤሌክትሮኒክስ 
ሥርዓት ግዢ ለመፈጸም 
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 147 የፌዴራል ተቋማት ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ንግድ ባንክ በሕጋዊ 
መንገድ የውጭ ምንዛሬ  

መላክ የሚያስችል 
መተግበሪያ ይፋ አደረገ
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ንግድ ባንክ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ሳሙኤል ወንደሰን 

አዲስ አበባ፦ ኢትዮ ቴሌኮም የክላውድ፣ የሙዚቃ 
ስትሪሚንግ እና የቴሌድራይቭ የሞባይል መረጃ ቋት 
አገልግሎቶችን ከአጋሮች ጋር ስምምነት በመፈጸም 
በትናንትናው እለት በይፋ አስጀምሯል። 

   ተቋሙ ከመደበኛ አገልግሎት ባሻገር ለግለሰብና 
ለድርጅት ደንበኞች አስተማማኝና ደህንነታቸው 
የተጠበቁ የዲጂታል አገልግሎቶችን ተግባራዊ እያደረገ 

ኢትዮ ቴሌኮም አዳዲስ 
አገልግሎቶችን በይፋ አስጀመረ

መሆኑንም  ዋና ሥራ አስፈፃሚዋ ተናግረዋል፡፡
የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወይዘሪት 

ፍሬህይወት ታምሩ በስምምነቱ ወቅት እንደተናገሩት፤ 
ኢትዮ ቴሌኮም በተያዘው በጀት ዓመት መጀመሪያ ላይ ይፋ 
ባደረገው የሦስት ዓመት መሪ የዕድገት ስትራቴጂ መሰረት 
ከመደበኛ አገልግሎት ባሻገር ለግለሰብ እንዲሁም ለድርጅት 
ደንበኞች አስተማማኝና ደህንነታቸው የተጠበቁ የዲጂታል 
አገልግሎቶችን ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ ነው። 

ኢትዮ ቴሌኮም ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

“ዳያስፖራው በንግድ፣ 
በኢንቨስትመንትና  በዕውቀት 

ሽግግር ላይ በትኩረት እየሠራ ነው”
-  አርቲስት ዘለቀ ገሠሠ 
የአዲስ አበባ ዳያስፖራ ማኅበር ፕሬዚዳንት



መክሊት ወንድወሰን 

አዲስ አበባ፡- የአዲስ አበባ ዳያስፖራ 
ማኅበር በንግድ፣ በኢንቨስትመንት እና 
በዕውቀት ሽግግር ላይ በትኩረት እየሠራ 
መሆኑን አስታወቀ።

የአዲስ አበባ ዳያስፖራ ማኅበር 
ፕሬዚዳንት አርቲስት ዘለቀ ገሠሠ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደተናገረው፤ ማህበሩ 
በተለያዩ አካባቢያዊ፣ አገራዊ እና ዓለም 
አቀፋዊ ሁኔታዎች ምክንያት በሙሉ አቅሙ 
እየሠራ አልነበረም። 

ይሁን እንጂ በአገሪቱ በነበሩ አስቸጋሪ 
ጊዜያት የዳያስፖራው ማኅበረሰብ በተለያዩ 
አገራዊ ጉዳዮች ላይ ሲሳተፍ መቆየቱን 
አስታውሷል። በአሁኑ ጊዜም የተፈጠሩ 
ምቹ ሁኔታዎችን በመጠቀም በሙሉ አቅሙ 
መሥራት ጀምሯል ብሏል። 

ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት ጋር 
በመተባበር ለአገርና ለሕዝብ የሚጠቅሙ 
ሥራዎችን ለመሥራት መታቀዱን የገለጸው 
ፕሬዚዳንቱ፤ በተለይ ከአውስትራሊያ፣ 
ከአውሮፓ እና ከአሜሪካ ከሚገኙ 
ዳያስፖራዎች ጋር በቅርበት እየተሠራ መሆኑን 
አብራርቷል። 

ከዚህም በተጨማሪ አብዛኛው ዳያስፖራ 
ወደ ማህበሩ እንዲቀላቀል ምቹ ሁኔታዎችን 
ለመፍጠር  ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብሏል።

 እንደ አርቲስት ዘለቀ ገለፃ፤ ማኅበሩ 
በፐብሊክ ዲፕሎማሲ፣ በገፅታ ግንባታ እና 
በሌሎችም አገራዊ ጉዳዮች ላይ ልዩ ትኩረት 

ሰጥቶ እየሠራ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት 
ምክንያት በኢትዮጵያ ማዕቀብ እንዳይጣል 
ለመከላከል ከአሜሪካ ፖለቲከኞች እና የሴኔት 
አባላት ጋር በመነጋገር ሲሠራ እንደነበር ያነሳው 
አርቲስት ዘለቀ፤ የአንዳንድ ምዕራባውያንን ፀረ 
ኢትዮጵያ አቋም ለማስቀየር የማይናቅ ሚና 
እንደተጫወተም ጠቁሟል።

“የዳያስፖራው ማኅበረሰብ አገራዊ 
ሚናውን በኢትዮጵያዊ ጀግንነት ተወጥቷል” 
ያለው ፕሬዚዳንቱ፤ ማኅበርሩ  ተጨማሪ 
ኣገራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎው እንዲያድግ 
እየሠራ ይገኛል ብሏል። 

በአገራዊ ምክክሩ ውስጥ ተሳትፎ 
ለማድረግ ከአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጋር 
በቅርበት እየሠራ እንደሚገኝም አክሎ  
ገልጿል።

ዜና
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 በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን 
ግንኙነት ይበልጥ አጠናክራ እንደምትቀጥል በኢትዮጵያ 
የሩሲያ አምባሳደር ኢቭጌኒ ተርኪሂን ገለጹ።

   የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር 
በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢቭጌኒ ተርኪሂንን 
በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል።

በውይይታቸው በኢትዮጵያና ሩሲያ መካከል 
በተለያዩ ዘርፎች ያለውን አዎንታዊ ትብብር አጠናክሮ 
ማስቀጠል አስፈላጊ መሆኑን ማንሳታቸው ተገልጿል።

    በዚህም ጊዜ አፈ-ጉባዔ አገኘሁ ተሻገር 
ኢትዮጵያ ለግጭት አፈታት ተግባራዊነት እየሠራች 
መሆኑን ጠቅሰው በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ተከስቶ 
በሠላም የተቋጨው ግጭት የዚህ ተግባራዊነት ማሳያ 
ነው ብለዋል።

በኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ድምፅ የማይሰማበትና 
ዘላቂ ሰላም በፅኑ መሰረት ላይ እንዲተከል ሰፋፊ 
ስራዎች እየተከወኑ መሆኑን አፈ-ጉባኤው ለአምባሳደሩ 
አብራርተውላቸዋል። 

አምባሳደር ኢቭጌኒ ተርኪሂን በበኩላቸው ሩሲያ 
እንደትናንቱ ሁሉ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት 
ይበልጥ አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጸዋል።

 የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እና በሩሲያ 
የላይኛው ምክር ቤት (የፌዴሬሸን ምክር ቤት) መካከል 
ያለው መልካም ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ መሸጋገር 
እንዳለበትም በውይይታቸው ወቅት ተጠቁሟል።

ለትብብሩ መጠንከር ይረዳ ዘንድ በቅርቡ በሞስኮ 
በሚካሄደው የሩሲያና አፍሪካ ምክር ቤቶች ጉባዔ 
ላይ አፈ-ጉባኤ አገኘሁ እንዲሳተፉ ከሩሲያ ፌዴሬሽን 
የተላከውን የጥሪ ደብዳቤ ማስረከባቸውን ከፌዴሬሽን 
ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል።

ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡- ዕለታዊ ዜናን እየዘገበ 
አገራዊ ታሪክን የመሰነድ ተልዕኮን ይዞ 
የሚንቀሳቀሰው የኢትዮጵያ ፕሬስ ደርጅት 
የሪፎርም ሥራዎችን በአግባቡ በመተግበር 
ወደላቀ ምዕራፍ ለማሸጋገር በአዲስ ምዕራፍ 
ላይ እንደሚገኝና በይዘት ተነባቢነት፣ ገቢን 
በማሳደግና በመሰብሰብም አመርቂ ውጤት 
ማስመዝገቡ ተገለጸ። 

   የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሰራተኞችና 
አመራሮች የተቋሙን የግማሽ ዓመት ስኬቶች፣ 
ተግዳሮቶችና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች 
አፈፃፀም ትናንት በድርጅቱ መሰብሰቢያ 
አዳራሽ ገምግመዋል። 

የግማሽ ዓመቱን አፈጻጸም ለድርጅቱ 
ሰራተኞች ያቀረቡት የኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት የዋና ሥራ አስፈጻሚና የቦርድ ጽህፈት 
ቤት ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ተክሌ እንደገለፁት፤ 
ተቋሙ በግማሽ ዓመቱ ተነባቢና ተጽዕኖ 
ፈጣሪ የይዘት ሥራዎችን በመስራት ስኬቶች 
ማስመዘገቡን ገልጸዋል።  ከዚህም ጋር ተያይዞ 
እውቅ ምሁራን፣ አምባሳደሮች እና ዲያስፖራዎች ለፖሊሲ ግብዓት 
የሚሆኑ አርቲክሎችን በህትመት ውጤቶች ላይ አውጥተዋል። አሻራ 
ቁጥር አንድ መጽሐፍን በስድስት የአገር ውስጥና በአንድ የውጭ ቋንቋ 
እነዲሁም አሻራ ቁጥር ሁለት እና፣ የኢትዮጵያ ውሎ ከ24 እስከ 24 
የመሳሰሉ መጽሐፍትን አሳትሞ ለንባብ በቅተዋል። ከዚህም በተጨማሪ  
ከ 1933 ዓ.ም የኢትዮጵያ ታሪኮችን የያዘ ቤተ-መጻሕፍት በአዲስ መልክ 
በማደራጀት ክፍት ማድረጉ በጥንካሬ አንስተውታል።

የደንበኞች አገልግሎትን በማጠናከር ጠዋት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ 
የምሳ ሰዓትን በመጨመር  እንዲሁም  ቅዳሜ ሙሉ ቀን አገልግሎት 
መሰጠቱን ለሥራና ለሠራተኞች ምቹ የሥራ አካባቢ መፍጠር የሚያስችል 
የቢሮ የውስጥና የውጭ ግንባታ ሥራዎች መከናወናቸው  ከገቢ  አንጻርም 
ከዕቅዱ በላይ ማከናወኑ የተቋሙ ጥንካሬዎች እንደሆኑ አቶ ኤፍሬም 
ጨምረው ተናግረዋል።

 የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ጌትነት ታደሰ በበኩላቸው፤ 
ድርጅቱ ባለፉት ስድስት ወራት በይዘት ተነባቢነት፣ ገቢን በማሳደግና 
በመሰብሰብም አመርቂ ውጤት ማስመዝገቡን አመላክተው ተቋሙ 

የሪፎርም ሥራዎች ወደላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በአዲስ ምዕራፍ ላይ 
እንደሚገኝ ተናግረዋል። የተገኙ ውጤቶች የሁሉም ሰራተኞችና አመራሮች 
ውጤቶች ናቸው ያሉት ዋና ስራ አስፈፃሚው ሰው ላይ መስራት በሚል 
እንደ ተቋም የያዝነው ፍልስፍና ውጤት ታይቶበታል፤ በአጀንዳ መሪነት 
የተሰሩ ሥራዎች ውጤታማና ተጠናክረው መቀጠል ያለባቸው ናቸው 
ሲሉ ተናግረዋል።

የኢፕድ የይዘት ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ፍቃዱ ከተማ 
እንደተናገሩት ተቋሙ የይዘት መሻሻል ስራዎችን አከናውኗል፤ በተለይም 
የአስፈፃሚ አካላትን አሰራር ለሕዝብ ግልጽ ለማድረግ የተጠየቅ እንዲሁም 
ፍትህ የተጓደለባቸውን አካላት ሃሳባቸውን የሚገልጹበትና መፍትሄ 
በሚያገኙበት የፍረዱኝ አምዶች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል 
ብለዋል። በቀጣይም ለኅብረተሰቡና ለአገር ጠቃሚ የሆኑ የምርመራ 
ጋዜጠኝነት ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።

የምንሰራቸው ዜናዎች ለሌሎች ሚዲያዎች ጭምር የመረጃ ምንጭ 
እየሆኑ ነው ያሉት ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚው የስድስት አገራት 
አምባሳደሮች በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የህትመት ውጤቶች ላይ 
ሃሳቦቻቸውን ማስፈራቸው የኢፕድን ተነባቢነት ያሳያል ብለዋል።

“ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር 
ያላትን ግንኙነት አጠናክራ 

ትቀጥላለች”
- በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የጀመራቸውን 
የሪፎርም ሥራዎች ወደላቀ ምዕራፍ ለማሸጋገር 

በአዲስ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ

“ዳያስፖራው በንግድ፣ 
በኢንቨስትመንትና  

በዕውቀት ሽግግር ላይ 
በትኩረት እየሠራ ነው”

አቶ ጌትነት ታደሰ

-  አርቲስት ዘለቀ ገሠሠ 
የአዲስ አበባ ዳያስፖራ ማኅበር ፕሬዚዳንት

ፎ
ቶ

 - 
ሳሙ

ኤ
ል

 ተ
ስፋ

ዬ



ገጽ 3

ዜና

አዲስ ዘመን   ማክሰኞ ጥር 23 ቀን 2015 ዓ.ም

ገመቹ ከድር

አዲስ አበባ ፡- በተያዘው በጀት ዓመት በተቀናጀ 
አፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ 54 ሺህ ሄክታር ለማልማት  
እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግሥት አስታወቀ። በክልሉ ለ60 ቀናት 
የሚቆይ አፈርና ውሃ ጥበቃ ልማት ሥራ ከጥር 15 
ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል።

    የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ በከር ሀሊፋ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ፤ ክልሉ 
በተያዘው በጀት ዓመት 54 ሺህ ሄክታር የሚሸፍን 
የአፈርና ውሃ ጥበቃ ልማት ትግበራ በሁሉም  ዞኖች 
ጀምሯል።  ትሬሲንግ ፣ ሌቭሊንግ እና ጠረጴዛማ 
እርከኖችና ሌሎችም የክልሉን መሬት አቀማመጥ 
መሰረት ያደረጉ ሥራዎች ተግባራዊ እየተደረገ 
መሆኑን ገልጸዋል። 

የተቀናጀ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራው በሳምንት 
ሶስት ጊዜ ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን እስከ 60 
ቀናት ይቆያል።  ዝናብ አጠር በሆኑ አከባቢዎች 
ውሃ ማቆየት ፣ አፈር በጎርፍ ተጠርጎ በሚሄድባቸው 
አካቢዎች ጎርፍን መከላከል የሚያስችል ስትራክቸሮች  
ይሰራሉ  ብለዋል።

   አምና 42 ሺህ ሄክታር የአፈርና ውሃ ጥበቃ 
ስራ ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዶ 36 ሺህ ሄክታር 
ማሳካት ተችሏል ያሉት አቶ በከር፤ ዘንድሮ  54ሺ 
ሄክታር ተግባራዊ ለማድረግ ታቅደ እየተሰራ ነው 
ብለዋል። ከባለፈው ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር 
እቅዱ መጨመሩንም ገልጸዋል። 

   እንደ ቢሮ ሃላፊው ገለጻ ፤ እስከ አሁን ድረስ 
በተሰሩ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ተጨባጭ 
ውጤቶች እየታዩ ነው። እርሻ መሬት ከተራቆተ 
በኋላ ህብረተሰቡ መልሶ ሳር ፣ ቀርከሃ ሌሎችንም 
እጽዋቶችን በማልበስ መሬቱ አገግሞ ለእርሻ እየዋለ 
ነው። የደረቁ ወንዞችም ምንጭ በማገገም በመስኖ 
እርሻ ተጨማሪ እርሻ መሬት በማስገኘት ላይ ይገኛሉ። 
በሳር የተሸፈነ መሬት ከቤት መስሪያነት አልፎ 
ለእንስሳት መኖነት በማዋል ህብረተሰቡም የአፈርና 
ውሃ ጥበቃ ስራን ጥቅም እየተረዳ ነው ብለዋል። 

    እርሻ መሬትን በዘላቂነት ከንክኪ  የመከላከል 
ስራ አጠናክሮ ለማስቀጠል የአረንጓዴ አሻራ ልማትን 
ማስቀጠል ሌላኛው የአፈርና ውሃ ጥበቃ አካል ነው 
ያሉት ሃላፊው ፤ በአሁኑ ሰዓት  አረንጓዴ አሻራ ልማት 
በክልሉ ባህል ሆኖ ቀጥሏል  ብለዋል።  የአረንጓዴ 
አሻራ ልማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸዉ ማንጎ ፣ 
ቀርከሃ ፣ ብርቱካን ፣ ሎሚ፣ አቮካዶ፣ ቡና እና ሌሎች  
ላይ ትኩረት በማድረግ ላለፉት አራት ዓመታት 
ተሰርቷል፤፡ አሁንም ቀጥሏል ሲሉም አስረድተዋል።

    እስከ አሁን ድረስ በተሰራው ስራ ከዜሮ 
በመነሳት በ8 ሺህ ሄክታር ላይ ቡና ችግኝ መትከል 
ተችሏል። ለቀጣዩ አረንጓዴ አሻራ ልማት ችግኝ 
ማፍያ ጣቢያዎች ችግኝ ማፍላት ተጀምሯል ያሉት 
ሃላፊው በዚህ ዓመት 52 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል 
ታቅዷል ሲሉም ተናግረዋል። 

   ከባለሙያና ከአመራሩ የሚሰጡ መመሪያዎችን 
በመከተል የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን ከአረንጓዴ 
አሻራ ጋር በማስተሳሰር ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለውን 
ለማስተላለፍ  የታቀደውን እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ 
ህብረተሰቡ የበኩሉን አስተዋጽዎ እንዲያበረክትም 
ጥሪ  አቅርበዋል። 

ሳሙኤል ወንደሰን 

አዲስ አበባ፦ ከደንበል ሃይቅ 102 ሄክታር የሸፈነውን 
የእንቦጭ አረም በዘንድሮው ዓመት ጥቅም ላይ ለማዋልና 
ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት እየተሰራ እንደሆነ የባቱ ከተማ 
ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ ገለጹ። 

የባቱ ከተማ ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት፤ የእንቦጭ አረም የደንበል 
ሃይቅን 102 ሄክታር ሸፍኗል። የእንቦጭ አረም በባህሪው 
አስቸጋሪ ከሚባሉ አረሞች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ለማጥፋት 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ድጋፍ እና ቴክኖሎጂ የሚፈልግ ነው።

እንደ ባቱ ከተማ አስተዳደር በዘንድሮ ዓመት 102 
ሄክታር እንቦጭ ለማጽዳት እየተሰራ ነው ያሉት አቶ 
ገዛኸኝ፤ ከተማ አስተዳደሩ የእንቦጭ አረምን ለማጥፋት 
በሁለት መንገዶች እየሰራ ነው። አንደኛው አረሙን 
ከሃይቁ ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ 
አረሙን ጥቅም ላይ ማዋል ነው ብለዋል። 

እንደ አቶ ገዛኸኝ ገለፃ፤ በባቱ ከተማ እየተደረገ ባለው 
እንቦጭን የማጥፋት ዘመቻ ከ102 ሄክታር ውስጥ 18 
ሄክታሩን እንቦጭ ማንሳት ተችሏል። በዚህ ዘመቻ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ አረሙ ሙሉ ለሙሉ ተነቅሎ የቃጠሎ ሥራ 

መክሊት ወንድወሰን 

አዲስ አበባ፡- ከአቅም በላይ የሆኑ አስገዳጅ 
ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ፤ መንግሥት አንድም አገራዊ 
ፕሮጀክት ለውጭ ተቋራጭ እንዲሰጥ ፍላጎት 
እንደሌለው የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ዴኤታ 
አቶ ፈንታ ደጀኔ ተናግረዋል። የአቅም ግንባታ ድጋፍ 
በማድረግ የአገር ውስጥ ተቋራጮችን በማብቃት 
ፕሮጀክቶች በአገር ውስጥ የኮንስትራክሽን ተቋራጮች 
እንዲሸፈኑ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ተናግረዋል።

የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ 
ፈንታ ደጀኔ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ፤ 
የአገር ውስጥ ፕሮጀክቶች ግንባታን ለማካሄድ በሚወጡ 
ጨረታዎች ላይ በጥራት፤ በዋጋ እና በፕሮጀክት 
የመጠናቀቂያ ጊዜ የአገር ውስጥ ተቋራጮችን ተወዳዳሪ 
ለማድረግ መንግሥት የአቅም ግንባታ ስራዎች እየሰራ 
ነው። 

መንግሥት ከውጭ የሚመጡ ተቋራጮች 
አገር ውስጥ ካሉት ጋር የቴክኖሎጂ እና የእውቀት 
ሽግግር እንዲያደርጉ ከመሥራት በተጨማሪ የተለያዩ 
ሥልጠናዎችን በአገር ውስጥና ከውጭ በሚመጡ 
ባለሙያዎች በመስጠት ዘርፉን ለማሳደግ እየሰራ እንዳለ 
ተናግረዋል።

የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ትግበራ ጥናት አስተባባሪ 
ኢንጂነር መስፍን ታደሰ በበኩላቸው፤ በኮንስትራክሽን 
ኢንዱስትሪ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት ትግበራ ሰነዶች 
ላይ በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ በተደረገው 
ጥናት ላይ በአብዛኛው በኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ ያሉ 
ተዋንያን የአቅም ውስንነት አለባቸው ብለዋል። 

አያይዘውም የአገር ውስጥ የኮንስትራክሽን ተዋንያን 
የእውቀት፤ የገንዘብ እና የቴክኖሎጂ ውስንነት አለባቸው 
ነው ያሉት። 

የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩትን 
በሚመለከት አምስት ፕሮጀክቶች ተቀርጸው 32 
ቢሊዮን ብር ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ይፈልጋሉ ነው 
ያሉት። ከመንግሥት ግምጃ ቤት ከአበዳሪዎች እና 
ከድጋፍ ሰጪ አካላት በሚገኝ ገቢ፤ የኮንስትራክሽን 
ኩባንያና ባለሙያዎችን የሚደግፍ ፤ በአነስተኛና ጥቃቅን 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 

ክልል 54 ሺህ ሄክታር 

መሬት ላይ የአፈርና 

ውሃ ጥበቃ ሥራ 

እየተከናወነ ነው

•	 52	ሚሊዮን	ችግኞች	
ለመትከል	ታቅዷል	

ከደንበል ሃይቅ 102 ሄክታር የሸፈነውን የእንቦጭ 
አረም ጥቅም ላይ ለማዋል እየተሰራ ነው

ይጀመራል። ይህ በዋናነት የሕዝብ ተሳትፎ ይፈልጋል። 
የባቱ ከተማ ነዋሪ የእንቦጭ አረምን ለማጥፋት 

በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ 
ድጋፍ እያደረገ ነው ያሉት አቶ ገዛኸኝ፤ የእንቦጭ 
አረምን ወደ ከሰል፣ ጌጣጌጥና ጫማ መቀየር የሚያስችል 
ፕሮጀክት ቀርጾ የከተማ አስተዳደሩ እየተንቀሳቀሰ ነው 

ብለዋል። 
በዚህም የእንቦጭ አረምን ወደ ከሰል፣ ጌጣጌጥና 

ጫማ መቀየር እንደሚቻል የከተማ ወጣቶችን 
እያሰለጠነ እንደሆነ ከንቲባው ተናግረው፤ በዚህም 
በርካታ የከተማዋ ወጣቶች የሥራ እድል ይፈጠርላቸዋል 
ብለዋል። እንቦጭ ወደ ጥቅም የሚቀየር ከሆነ ከከሰል 
ምርት ጋር ተያይዞ እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው። ይህም 
ውጤቱና የቅድመ ሙከራ ሂደቱ ታይቷል ብለዋል። 

እንደ ከንቲባው ገለፃ፤ በዘመቻው የሚሰሩት ሁለቱ 
ሥራዎች ሲደመሩ የእንቦጭ አረም ስጋት ብቻ ሳይሆን 
የኢኮኖሚ ምንጭ የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። 
ይህም እንቦጭን ከደንበል ሃይቁ ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት 
ያስችላል። ይህ የሚሆነው ግን የሕዝብ ተሳትፎ ሲኖር 
ነው። 

እንቦጭን በዚህ ዓመት ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት 
እንችላለን። ነገር ግን እንቦጭ በባህሪው ክረምት ሲመጣ 
መልሶ ስለሚበቅል ተደጋጋሚ የሆነ ሥራ ይፈልጋል 
ያሉት ከንቲባው፤ በዚህ ዙሪያ ማሽን መግዛት ከከተማ 
አስተዳደሩ አቅም በላይ ስለሆነ ችግሩን መፍታት 
ለሚችሉ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉለት በጽሁፍ ጥያቄ 
አቅርቧል ብለዋል። 

አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ 

“መንግሥት አንድም አገራዊ ፕሮጀክት 
ለውጭ ተቋራጭ እንዲሰጥ አይፈልግም”

- አቶ ፈንታ ደጀኔ
የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ

የተደራጁትን የሚያግዝ ፤ የስራ ፈጠራንና ኔትወርክን 
የሚያስፋፋ ፤ የፕሮጀክት አስተዳደር የሚደግፉ 
ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ እንደሚሆን ተናግረዋል።

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ የሚስተዋሉ 
ችግሮች ተለይተው የድጋፍ አይነቶቹም ታውቀው  
አሁን ላይ እንዴት ይተግበሩ በሚለው ላይ ውይይት 
ተደርጓል።

ከዚህ ቀደም በተናጥል ለመቅረፍ እየተሞከረ 
የነበረውን የዘርፉን ችግር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ 
አካላት ጋር በመሆን በአንድነት ለመፍታት ላይ ያተኮረ 
ውይይትም ተደርጓል። 

የተያዙ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ 
መሰረት አይጠናቀቁም ፤ ጥራታቸውን ጠብቀው 
አያልቁም በተጨማሪም በተያዘላቸው በጀት 
አይጠናቀቁም ነው ያሉት ኢንጂነር መስፍን።

እንደ መፍትሄም የታቀደው የዘርፉ ተዋንያን ዋንኛ 
ችግር ተብሎ የተነሳውን የአቅም ውስንነት ለማስተካከል 

የታቀዱ ፖሊሲዎችን ወደ ትግበራ በማስገባት 
አቅማቸውን መገንባት እንደሆነ አክለዋል።

የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጮች ማህበር 
ፕሬዚዳንት ግርማ ሃይለማርያም በበኩላቸው በአጠቃላይ 
በዘርፉ የተለያዩ ችግሮች እንደሚስተዋሉ ጠቁመዋል። 
አንድም በአገሪቱ የተፈጠሩት የጦርነት፣ የሰላም 
ማጣት እና የተለያዩ ችግሮች ምክንያት የኮንስትራክሽን 
ግብአቶት እጥረት ምክንያት ብዙ ፕሮጀክቶች እንደቆሙ 
አስታውሰው ከዘመኑ ጋር የሚሄዱ አዳዲስ ሕግና ደንቦች 
መውጣት አለባቸው ብለዋል።  

የኮንስትራክሽን ችግሮችን ሊፈታ የሚችል የዋጋ 
ማስተካከያ መመሪያ ወጥቶ ተግባራዊ መሆኑንና ይህም 
የቆሙ ፕሮጀክቶችን ለፍጻሜ ያበቃል ብለዋል።

በዘርፉ ከሚጠቀሱ ችግሮች ውስጥ የሲሚንቶና 
ሌሎች የግንባታ ግብአቶች  እጥረት እና የስራ ተቋራጮች 
የአቅም ውስንነት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውንም 
ተናግረዋል።

ኢንጂነር መስፍን ታደሰአቶ ፈንታ ደጀኔ አቶ ግርማ ሃይለማርያም
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የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አቤ ሳኖ 
ትናንት አገልግሎቱን በይፋ ሥራ ባስጀመሩበት ወቅት 
እንደገለጹት፣ ወቅቱን ያገናዘበ ዲጂታል የገንዘብ 
መላኪያ ዘዴን ተግባራዊ ለማድረግና በሕገወጥ 
መንገድ ወደሀገር የሚገባውን  የውጭ ምንዛሬ 
ለማስቀረት “ኢትዮ ዳይሬክት”  ጥቅም ላይ እንዲውል 
ተደርጓል።  

ከውጭ አገር የሚላክ ምንዛሪ ወደአገር ውስጥ 
የሚደርሰው በጥቂት ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች 
በኩል በመሆኑ ደምበኞች በትንሹ እስከ 10 በመቶ 
የሚደርስ ክፍያ ይጠየቃሉ። በመሆኑም ይህን ችግር 
ለማስቀረት ዲጂታል አማራጩ ሁነኛ አማራጭ ነው 
ብለዋል።  

እንደ አቶ አቤ ገለጻ፣  በኢትዮጵያ የመጀመሪያ 
የሆነው ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ የገንዘብ 
ማስተላለፊያ መተግበሪያ ደንበኞች ምቾታቸው 
እንደተጠበቀ በማንኛውም ጊዜ እና ቦታ ከክፍያ 
ነፃ በሆነ መንገድ ውጭ ምንዛሬ መላክ የሚችሉበት 
ዘመናዊ አገልግሎት መስጫ ነው። 

ከካናዳ፣ ከእስራኤል፣ ከአሜሪካ፣ ከጣልያን፣ 
ከደቡብ አፍሪካ፣ ከስዊድን፣ ከተባበሩት አረብ 
ኤሚሬትስ፣ ከእንግሊዝ እና ከሳኡዲ አረቢያ ዜጎች 
በኢትዮ ዳይሬክት ገንዘብ መላክ እንደሚችሉ 
የጠቆሙት አቶ አቤ፤ በቀጣይ ከቪዛ ኢንተርናሽናል ጋር 
በመነጋገር ሌሎች ተጨማሪ ሀገራትን በመተግበሪያው 
ለማካተት ጥረት እንደሚደረግ ገልጸዋል።    

ደንበኞች እንደ ማስተርካርድ እና ቪዛ 
የመሳሰሉ ዓለምአቀፍ የክፍያ ካርዶችን በመጠቀም 
በመተግበሪያው ገንዘብ መላክ የሚችሉ መሆኑንም 
አስረድተዋል። 

ለተወሰነ ጊዜ የሚላከውን ገንዘብ መቀበል 
የሚቻለው በቀጥታ ወደ ተቀባዩ የባንክ ሒሳብ 

በማስገባት ነው ያሉት ፕሬዚደንቱ፣ በቀጣይ ወደ 
ተቀባዩ  ሲቢኢ ብር ዋሌት ማስገባት ወይም ጥሬ 
ገንዘቡን ተቀባዩ በአቅራቢያው ከሚገኝ የባንክ 
ቅርንጫፍ እንዲቀበል ለማስቻል ይሠራል ብለዋል።

ደንበኞች ኢትዮ ዳይሬክት  መተግበሪያን 
ከፕሌይ ስቶር እና አፕስቶር በማውረድ እና ሞባይል 
ስልካቸው ላይ በመጫን ከውጭ አገራት ወደ አገር 
ውስጥ ገንዘብ መላክ እንደሚችሉ ገልጸዋል።

በቀጣይ በhttps://www.ethiodirect.com 
ድረ ገጽ ላይ አገልግሎቱን ለማቅረብ እንደሚሰራ 
አስረድተዋል። 

በመተግበሪያው መላክ የሚቻለው ከ5 ዶላር 
ጀምሮ እስከ 1 ሺህ ዶላር ነው ያሉት ፕሬዚደንቱ 
ወደፊት በርከት ያለ ገንዘብ መላክ እንዲቻል ጥረት 
ይደረጋል ሲሉ አስታውቀዋል። 

አሰራሩ የባንኩን  የውጭ ምንዛሪ ሃዋላ 
አገልግሎት አሰጣጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚያዘምን 
እና የሚያቀላጥፍ ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ 
የውጭ ሃዋላ መላክና መቀበልን ያለምንም ክፍያ 
ለማከናወን የሚያስችል፣ ደምበኞች ገንዘብ በጥቁር 
ገበያ ከመላክ ይልቅ ሕጋዊ መንገድ እንዲከተሉ፣ 
የሚያበረታታ እና አገሪቱ ለምታከናወናቸውን 
የልማት ክንውኖች በቂ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት 
እንዲኖር ትልቅ ድርሻ የሚያበረክት ነው ብለዋል። 
በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና  በአገር ቤት 
የሚኖሩ በሙሉ የኢትዮ ዳይሬክትን በመጠቀም 
በዓለምአቀፍ የክፍያ ካርዶች ገንዘብ መላክ እና 
መቀበል እንዲጀምሩ ጥሪ አስተላልፈዋል።

እንደ ንግድ ባንክ መረጃ ፤ ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ 
ወደ አገር የሚገባው የውጭ ምንዛሬ በጠቅላላው 
ወደአገር ውስጥ ከሚላከው ሃዋላ ግማሽ ያክሉን 
ይሆናል።

ንግድ ባንክ በሕጋዊ መንገድ የውጭ ምንዛሬ...

ቅንጅታዊ የመሰረተ ልማት...

ሃላፊነት ምኑ ላይ ነው? ሲሉ የጠየቁት ወይዘሮ አራሬ፤ 
ችግሩ ሕብረተሰቡን ከመጉዳቱም ባለፈ የአገር ሀብት 
እንዲባክን ምክንያት መሆኑን ጠቁመዋል። 

በቀጣይ የከተማ ልማትና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር 
መሰረተ ልማቶች ሲገነቡ ቅንጅት እንዲኖራችው 
የሚያስገድድ አሰራር ተግባራዊ ሊያደርግና መሰረተ 
ልማቶች የት ቦታ በየትኛው መስመር እንዳሉ የሚያስረዳ 
መረጃ በአንድ ቋት መዝግቦ መያዝ እንዳለበት 
አሳስበዋል።

 የቋሚ ኮሚቴው አባላት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
የተቋቋመበትን ዓላማ ስቷል። ቅንጅታዊ የመሰረተ 
ልማት ግንባታ ባለመፈጠሩ እንደአገር ጉዳቱ ቀጥሏል፤ 
ችግሩም ተባብሷል እንጂ አልቀነሰም ሲሉ ሃሳብ 
አንስተዋል።

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ዋና ኦዲተር 
ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ በበከሉላቸው፤ በክዋኔ 
ኦዲቱ መሰረት አንድ የአስፓልት መንገድ ከተገነባ ከ6 
ወራት በኋላ ለሌላ ግንባታ የሚፈርስበት ችግር እንዳለ 
አስታውቀው፤ እስካሁን ግን ለችግሮቹ ዘላቂ መፍትሄ 
እንዳልተሰጠ ተናግረዋል። 

በርካታ ሀብት የፈሰሰባቸው የአገር ሀብቶች 
በመሰረተ ልማት ቅንጅት የተነሳ እየወደሙ በመሆኑ 
ሊታሰብበት እንደሚገባ ዋና ኦዲተሯ አስረድተዋል። 

የሀገርን ሀብት ለብክነት እየዳረገ የሚገኘውን 
የመሰረተ ልማት ገንቢዎች ቅንጅት የጎደለው አሰራር 
በማስተካከል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የተሰጠውን 

ሥልጣን በአግባቡ መወጣት አለበት ሲሉ ሃሳብ 
ሰጥተዋል።

ከዚህ ባለፈ በመሰረተ ልማት ግንባታ የካሳ ክፍያ 
ወጥነት ላይ ያለውን ችግር መፍታት እንደሚገባው 
አሳስበዋል።

የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ 
ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ በበኩላቸው፤  የተሰጡትን 
አስተያየቶች እንደሚቀበሉ ገልጸው፤ ቅንጅታዊ መሰረተ 
ልማት ግንባታ ለማከናወን የሚረዳ የመረጃ ሥርዓት 
ለመዘርጋት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።

አንዳንድ ጊዜ መሰረተ ልማቶች የት እንዳሉ 
የሚታወቀው ቁፋሮ ሲደረግ ነው ያሉት ሚኒስትር 
ዴኤታው፤ መንገድ ሲሰራ ቁፋሮ ላይ ሳይታወቁ የሚገኙ 
የውሃ መስመሮች መኖራቸውን ጠቁመዋል። 

በመሬት ውስጥ ያሉ ቀድሞ የተገነቡ የውሃ ልማትና 
የተለያዩ የመሰረተ ልማት ሀብቶችን ለመመዝገብ ችግር 
እንዳለ ገልጸው፤ ከመሬት በላይ ያሉትን በመመዝገብ 
ለቅንጅታዊ አሰራር ጥቅም ላይ ለማዋል ጥረት እየተደረገ 
ነው ሲሉ ተናግረዋል።

በቀጣይ የሚገነቡ መሰረተ ልማቶች ቅንጅት 
እንዲኖራቸው የማዳያግም ስራ ለማከናወን የሁሉንም 
መሰረተ ልማት አልሚዎች መረጃ በአንድ ቋት ለማድረግ 
የሚረዳ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል። 

ከዚህ ባለፈ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ 
የሚፈጸሙ የካሳ ክፍያዎች ወጥነትና ቋሚ የትመና ደረጃ 
የሌላቸው በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት ወጥነት ያለው 
ስታንዳርድ እየተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል።   

Zemen Bus Ethiopia Transport Service

ጉዞ አስበዋል ? 
እንግዲያውስ ድርጅታችን ዘመን ባስ የኢትዮጵያ 

ትራንስፖርት አገልግሎት በየቀኑ ወደ ሁሉም የኢትዮጵያ 
ክልል ከተሞች ባሉት ዘመናዊ አውቶቡሶች በምቾት 

ያደርስዎታል።
በማንኛውም ጊዜ ጉዞ ሲያስቡ ዘመን ባስ ይሁን ምርጫዎ

የጉዞ ትኬት ለመቁረጥ እና መረጃ ለማግኘት ወደ 
6162 አሁኑኑ ይደውሉ !

ዘመን ባስ
በምቾት የሚያደርስ

ዘመን ባስ ኢትዮጵያ ትራንስፖርት 
አገልግሎት

በኤሌክትሮኒክስ ግዢ እየፈጸሙ ይገኛሉ ብለዋል።
ግዢ በሚፈጸምላቸው እቃዎች  ዙሪያ 

የሚስተዋሉ የጥራት ችግሮችን በተመለከተ 
ከደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር የሚሰራ መሆኑን የገለጹት 
ዋና ዳይሬክተሩ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ 
በኤሌክትሮኒክስ ሥርዓቱ 100 አቅራቢዎች ብቻ 
የተመዘገቡ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ 7 ሺህ የግዢ እቃ 
አቅራቢዎች መመዝገብ ችለዋል ብለዋል።

በዚህም በበቂ ሁኔታ አቅራቢዎች 
መኖራቸውንም በመግለጽ ለአቅራቢዎች 
የኤሌክትሮኒክስ ሥርዓቱን በተመለከተ ሥልጠና 
የተሰጣቸው መሆኑን አስረድተዋል።

ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩ የግዢ 
መጭበርበር ችግሮችን በኤሌክትሮኒክስ  ግዢ 
ሥርዓቱ መቅረፍ መቻሉን ያነሱት አቶ ሐጂ  
በሥርዓቱ በጨረታ ወቅት የሚስተዋለውን 
የወረቀት ብክነትን ማስቀረት ተችሏል ሲሉም 
ጠቁመዋል።

እንደ አቶ ሐጂ ገለጻ፤ በሚቀጥለው ዓመት 
የፌዴራል ተቋማትን ወደ ኤሌክትሮኒክስ ግዢ 
ሥርዓቱ እንዲገቡ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ 
ይገኛል። በዚህም ሥርዓቱን ወደ ክልል ለማስፋት 
እየተሰራ መሆኑን በመግለጽ በቀጣይ ዓመት 
በሲዳማ ክልል ላይ ተግባራዊ ለማድረግ መታቀዱን 
አስረድተዋል።
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በዚህም ኢትዮ ቴሌኮም የማህበረሰቡን 
የዲጂታል አገልግሎት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ 
ከዘረጋው የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ጋር 
የክላውድ ሶሉሽን አገልግሎትን፣ ከኩሉ ኔትወርክ 
ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ጋር እልፍ 
የሙዚቃ ስትሪሚንግ አገልግሎትን እንዲሁም 
ከሸድሊ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር 
ጋር  የቴሌድራይቭ የሞባይል መረጃ ማስቀመጫ 
አገልግሎትን በአጋርነት ለደንበኞች ለማቅረብ 
የሚያስችል ስምምነት ፈጽሟል ብለዋል። 

ይህም እንደአገር የዲጅታል ኢትዮጵያን 
ለመገንባት የሚደረገው እንቅስቃሴን የሚደግፍና 
በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ 
የሚያበረታታ እንደሆነም ተናግረዋል።

የሸድሊ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል 
ማህበር ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ካሊድ መሃመድ 
ስለቴሌ ድራይቭ በሰጡት ማብራሪያ፤ ደንበኞች 
በሞባይል ስልኮቻቸው የሚገኙ እንደ ፎቶ፣ ቪዲዮና 
የመሳሰሉ ከፍ ያለ መጠን ያላቸውን ፋይሎች 
አስተማማኝ በሆነ መረጃ ቋት በማስቀመጥ በተፈለጉ 
ጊዜ ሁሉ ማግኘት እና መጠቀም የሚችሉበት መፍትሄ 
ሲሆን የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች የሞባይል 
ስልካቸው ቢጠፋ ወይም ቢበላሽ ፋይሎቻቸውን 

ያለሃሳብ መልሰው ማግኘት ያስችላቸዋል። 
ከዚህም በተጨማሪ የስልክ አድራሻዎችን 

እና የፅሁፍ መልዕክት መረጃዎችንም እንዲሁም 
ማስቀመጥ የሚያስችል ሲሆን አገልግሎቱን 
ለማግኘት የቴሌድራይቭ መተግበሪያን ከጎግል 
ፕሌይስቶር እና አፕ ስቶር በማውረድ መጠቀም እና 
የአገልግሎት ክፍያውን በቴሌብር በቀላሉ መክፈል 
ይቻላል ብለዋል። 

ሌላው በትናንትናው እለት ይፋ የተደረገው 
የእልፍ ሙዚቃ መተግበሪያ ሲሆን ይህንን 
አስመልክቶ ንግግር ያደረጉት አቶ ቅዱስ ዳኛቸው፤ 
እልፍ ፕላስ ሙዚቃዎችን በመተግበሪያው 
በመግዛት የሞባይል ዳታ ሳይጠቀሙ በፈለጉ ጊዜ 
ማዳመጥ እንዲችሉ እንዲሁም በአምስት ቋንቋዎች 
የሚተላለፍ የቀጥታ ስርጭት ሬዲዮ ፕሮግራም 
ያለው እና አገልግሎቱን በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀረበ 
ነው ብለዋል። 

የዘረጋው ኩባንያ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ 
ብርሃኑ ዘርጋው በበኩላቸው በአገራችን ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የግልና የመንግሥት 
ተቋማት ከፍተኛ የመረጃ ክምችት እና አጠቃቀም 
እንዲሁም ተዛማጅ የክላውድ አገልግሎት ፍላጎትን 
መሠረት በማድረግ አስተማማኝ ክላውድ ሶሉሽን 
የተሰኘ መተግበሪያ ይዘው ቀርበዋል።

ኢትዮ ቴሌኮም አዳዲስ አገልግሎቶችን...
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 • ወርቁ ማሩ

 • ኃይሉ ሣህለድንግል

 • አልማዝ አያሌው
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ስክነት  እጅጉን ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ከሁሉም በላይ  ፖለቲከኛ ነን ከሚሉ ግለሰቦችና የፖለቲካ ድርጅቶች 
የሚጠበቀው ከሁሉም  ከፍያለ ነው።

  በተለይም እንደኛ አገር  የተረጋጋ የፖለቲካ  ሥርዓት ለመፍጠርና በዚህ ውስጥ የዜጎችን የዘመናት  መሻት 
እውን ለማድረግ  ፖለቲከኞች በራሳቸው ተግዳሮት እየሆኑ ባሉባቸው አገራት  ፤ ፖለቲከኞች  ራሳቸውንና 
የፖለቲካ አስተሳሰቦቻቸውን  ቆም ብለው ሊመረምሩ ይገባል።

    የትኛውም ፖለቲከኛም ሆነ ይዞት የሚነሳው የፖለቲካ አስተሳሰብ በአደባባይ የሕዝብን   የነገ ተስፋዎችን 
የሚጻረር  ሆኖ የተገኘበት  አጋጣሚ የለም። በታሪክ ዓለምን  ብዙ ዋጋ ያስከፈሉ   አምባገነን /ፋሽስት መሬዎች 
ሳይቀሩ የአደባባይ   ዲስኩሮቻቸው  የብዙዎችን ቀልብ የሳቡና ከጎናቸው ያሰለፉ ናቸው።

   በሕዝቦቻቸው ውስጥ የፖለቲካ አለመረጋጋቶችን በመፍጠር፤ ከአለመረጋጋቶቹ ለማትረፍ የሄዱበት 
የጥፋት  መንገድ  ለጊዜው  ከፍያለ ስኬት ይዞ የመጣላቸው እስኪመስላቸው ድረስ  ብዙ ቢያስፈነድቃቸውም 
በስተመጨረሻ አገራቸውንና  ሕዝባቸውን   ያስከፈለሉት ዋጋ ግን  የከፋ ነው። የራሳቸውም ፍጻሜ  ቢሆን ያማረ 
አልነበረም ።

   በእኛም አገር ላለፉት 60 ዓመታት የሆነው ብዙም ከዚህ የተለየ ነው ለማለት የሚያስደፍር አይደለም። እንደ 
አገር በነዚህ ዓመታት የተጓዝናቸው ስክነት ያጡ የፖለቲካ መንገዶቻችን  ብዙ ዋጋ አስከፍለውናል። ለታሪካዊ 
ጠላቶቸችንም  እንደ አንድ አቅም ሆነውም   ”በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” ሆነውብናል።

    አገራዊ የፖለቲካ መድረኩ  ስክነት እንዳይኖረው  አቅዶ ከመስራት ጀምሮ  ፤ በዚህ  የጥፋት መንገድ 
ከሚፈጠሩ  ሁከቶችንና ግጭቶች ተጠቃሚ ለመሆን  ብዙዎች ወገባቸውን ታጥቀው ረጅም ርቀት ሄደዋል፤ 
የፖለቲካ መሻታቸውን በንጹሃን ደም  ለማወራረድ ያለርህራሄ በጭካኔ ተጉዘዋል።  

   አንዳንዶች  ይህ መንገዳቸው  ውጤታማ የሆነ እስኪመስላቸው ድረስ፤ በአሸናፊ  እና  ተሸናፊ ትርክት  
ተዘናግተው፤ ይህንኑ የጥፋት መንገድ እንደ አንድ የፖለቲካ ስትራቴጂ  አድርገው በመውሰድ  አገር ሰላም ነች 
እየተባለ ሳይቀር ዜጎች የከፋ ዋጋ እንዲከፍሉ አድርገዋል።

   ይህ አገርና ሕዝብን  ከነገ ተስፋው ጋር የሚያጋጭ እና እንደ ሕዝብ በነገዎች ላይ  ያለውን ተስፋ የሚያቀጭጭ 
አገራዊ የፖለቲካ ባህል ለመለወጥ የለውጥ ኃይሉ   አለመግባባቶችንና ቁርሾዎችን  በይቅርታ ለማለፍ የደረሰበት 
የፖለቲካ ውሳኔ  በብዙዎች ዘንድ አዲስ  አገራዊ ተስፋ ሰንቆ መምጣቱ  የሚታወስ ነው።

   አገራዊ የፖለቲካ መድረኩን በይቅርታ በማስከን  የጎደለውን ነገር በውይይትና በንግግር  ለመፍታት፤ 
ይህንንም  አገራዊ  የፖለቲካ ባህል  ለማድረግ  የተሄደበት መንገድ  ገና ከጅምሩ ሊያስከፍል የሚችለው ዋጋ  
ቀልሎ የሚታይ  አልነበረም።

    በተለይም በአገሪቱ ሰፍኖ ከኖረው  የአሸናፊ ተሸናፊ  ትርክት የፖለቲካ ባህል አኳያ ሊያጋጥመው የሚችለው 
ተግዳሮት/ፈተና  በቂ ጊዜና ዝግጅት  መፈለጉ ለጥያቄ የሚቀርብም  አልነበረም።

    በርግጥም  የተፈራው ነገር  የአገሪቱን የፖለቲካ መድረክ ማጣበቡ፤ በጉልበት  እንፈታተን የሚል  ኃይል 
መኖሩ ፤አገራዊ ፖለቲካው እንዳይሰክንና ሕዝብን ከሕዝብ እንዲሁም  ሕዝብን ከመንግሥት ጋር  ከዚያም በላይ 
ሕዝብን ከተስፋው ጋር የሚያጣሉ ትርክቶች  በዝተው ተገኝተዋል። በዚህም አገራዊ  የፖለቲካ መድረኩ ስክነት 
እንዲያጣ ሆኗል።

   በርግጥ አገራዊ ለውጡን ያጋጠሙት  ግዳሮቶች ለውጡ ይዞት ከመጣው ከፍ ያሉ  የፖለቲካ እሴቶች፤  
ከዛም ባላይ በአገሪቱ ተንሰራፍቶ ከኖረው የተዛባ አካሄድና አካሄዱ ሊፈጥረው ከሚችለው የተዛባ  አስተሳሰብ 
አንጻር  በቀላሉ ሊገመት የሚችል  ነበር።

   ይህን ትናንትም ሆነ ዛሬ ላይ ብዙ ዋጋ ያስከፈለን የተበላሸ የፖለቲካ አስተሳሰብ   ለመግራትና ወደጀመርነው 
አዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብ /መንገድ ለመመለስ እስከዛሬ የከፈልነው ዋጋ በቂና ከበቂ በላይ ነው።  በየዘመኑም 
በዚህ የፖለቲካ መንገድ የተጓዙ ፖለቲከኞች  ከመንገዱ ጥፋት ራሳቸውንም አላተረፉም።  

   አሁን  እንደ አገር ለመቀጠል ሆነ፤ አገራችንን ለራሳችን የተሻለች  ለማድረግ  አገራዊ የፖለቲካ ስክነት  
መፍጠር ይጠበቅብናል። ለዚህ ደግሞ ከሁሉም በላይ ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ድርጅቶች ከፍ ባለ ቁርጠኝነት 
ሊንቀሳቀሱ ይገባል ። 

   ከትናንት ስህተት በቅንነት ተምረው ሕዝብንና አገርን ለመካስ  ከራሳቸው  ጋር  ቃል ሊገቡም ያስፈልጋል። 
አገርና ሕዝብን መታደጊያው ተጨባጭ መንገድም ይሄው የሰከነ አገራዊ የፖለቲካ መድረክ መፍጠር ነው! 

አዲስ አበባና ዘላቂ መፍትሄ ያጣው 
የትራንስፖርት ችግሯ

አገርንና ሕዝብን መታደጊያው ተጨባጭ መንገድ የሰከነ ፖለቲካ ነው!

ኃይለማርያም ወንድሙ

ትራንስፖርት የሀገር የምጣኔ ሀብትና ዕድገት 
መሠረት ነው። አንዳንዶች ትራንስፖርትን የአንድ 
ሀገር ምጣኔ ሀብት የደም ሥር ነው ይሉታል። ጤና፣ 
ትምህርት፤ግብርና፣ ኢንዱስትሪ የሚሠምረውና ስኬት 
የሚኖረው የትራንስፖርት አቅርቦቱ የተሟላ ሲሆን 
ነው። 

ትራንስፖርት  የተቀላጠፈ፤ ለሕዝብ ተደራሽ ፤ 
ክፍያውም ተመጣጣኝ ሲሆን ትሩፋቱ ብዙ ነው  ። 
ንግድ ይሳለጣል ፤ ማለትም ግብይቱ መሸጥ መለወጡ፣ 
ማውረድ መጫኑ ይሟሟቃል። የሕዝብ ለሕዝብ 
መስተጋብርም ይጠናከራል። በአጠቃላይ አገልግሎቱ 
ያማረና የሰመረ ይሆናል።

በዚህ መልክ የአዲስ አበባን  የትራንስፖርት  
አገልግሎት ብንመለከት  ሁኔታው  ለዘርፉ ልንሰጥ 
የሚገባውን ከፍያለ ትኩረት አጉልቶ አመላካች ነው።  
የትራንስፖርት ፈላጊው  ረጅም ሰልፎች  ፤ የክፍያ  
ታሪፍ ዝብርቅርቅ   መሆን  ፤  ከተፈቀደ ተሳፋሪ 
በላይ  መጫን …ወዘተ  የእለት ተእለት  ሀይ ባይ ያጣ  
ትእይንት ነው  ።

መንግሥት አለም አቀፍ የነዳጅ  ዋጋን ታሳቢ 
በማድረግ   የሚያደርጋቸውን  የትራንስፖርት ዋጋ 
ማሻሻያን ተከትሎ የሚፈጠረው  ዝብርቅርቅ ያለ 
አሰራርና በአንዳንድ  ነዳጅ ማደያዎችም  ወቅታዊ 
ሁኔታዎችን ተከትሎ የሚከናወኑ ህገወጥ ተግባራት   
የዚሁ  በዘርፉ የሚስተዋለው ችግር አካል ነው  ።

ይህ ሁሉ በአደባባይ እየሆነ ባለበት ሁኔታ   ዘርፉን  
ለመቆጣጠር  ስልጣን የተሰጠው    የአስተዳደሩ   
የትራንስፖርት ቢሮ  ከእሳት ማጥፋት  እርምጃ   ያለፈ  
ዘላቂና ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አለመቻሉ   በራሱ  
ሌላው ችግር  ስለመሆኑ ለመናገር  ሌላ ተጨማሪ 
ድፍረት የሚጠይቅ አይደለም።  

የአዲስ አበባን የትራንስፖርት ችግር ብናወራው 
የማያልቅ ሰበዝ መምዘዝ ስለሚሆንብን የተወሰነውን 
ብቻ ለማየትና ለማሳየት ልሞክር ። ከላይ 
እንደጠቀስነው  አጠቃላይ የሆነው  ችግር እንዳለ ሆኖ፤ 
ታክሲዎች የጉዞውን ርቀት ወይም መስመር ቆራርጠው 
የሚጭኑበትን   ህገወጥ   ስራ እንመልከት ። 

አሁን አሁን  ርቀት ባላቸው  የስምሪት መስመሮች 
በተቀመጠው የስምሪት  መመሪያ መሰረት አገልግሎት 
ማግኘት  በቀላሉ የሚታሰብ   ፤በተለይም  ከመሸ   
ፈጽሞ   የሚሆን   አይደለም   ።በትንሹ መስመሩ    
ሁለትና ሦስት ቦታ ይቆራረጣል  ፤ በዚህ መንገድ  
የመንገዱ  ህጋዊ  የጉዞ ክፍያ  ከሁለት እጥፍ  
የማይተናነስ ይሆናል። 

የትራንስፖርት ቢሮው ሥራውን  በመንግስት የስራ 
ሰአት  ጨርሻለሁ ብሎ   ነገረ አለሙን  እንዳወጣ 
ያውጣው ብሎ  በሩን  የዘጋ እስኪመስል   ፤ ዘርፉ  
በየቦታው በአብዛኛው  በማህበር ስም በተደራጁ 
ሳንቲም ከመልቀም ያለፈ ሀላፊነት በማይሰማቸው   
የታክሲ  ሰልፍ ተቆጣጣሪዎች እንዲሁም የታክሲ  
ሾፌሮችና ረዳቶች   ሰጥተው   ለእይታ እንኳን  የሚናፈቁበት 
ሁኔታ ይፈጠራል ።

በዚህ ሂደት ውስጥ  ስለ ህጋዊ መብታችሁ  
ለመጠየቅ  ከሞከራችሁ ሊያመናጭቋችሁ ፤ ከዛም 
የባሰ አፋቸውን የፈቱበት የሚመስለውን እና 
በጽሁፍ የማልጠቅሰውን አጸያፍ ስድብ የሚሳደቡም 
አይጠፉም። ለድብደባ እጃቸውንም የሚሰነዝሩ 
እንደሚያጋጥሟችሁ አትጠራጠሩ።

በቅርቡ ታክሲ ስሳፈር ያጋጠመኝን እንደ አንድ 
ተጨባጭ ማሳያ  ላቅርበው   ። ከአራዳ ጊዮርጊስ 
ወደ አውቶቡስ ተራ ወረፋ ጠብቄ ከቀኑ 11 ሰዓት 
ተኩል አካባቢ ተሳፈርኩ ። በኪሴ ውስጥ ድፍን ሃምሳ 
እና አስር ብር ይዣለሁ ። የትራንስፖርት ክፍያው 
ሦስት ብር ነው። ድፍን አስር ብር ለረዳቱ ሰጠሁት። 
(በነገራችን ላይ አጭር ርቀት ክፍያ ማለትም 2 ነጥብ 
5 ኪሎ ሜትር ከጥር 13 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ 
ትራንስፖርት ቢሮ ባወጣው የዋጋ ማሻሻያ ክፍያ 4 ብር 
ሆኗል።) አምስት ብር ሰጠኝ።

 መልስ ይቀረኛል ብዬ መልሴን እንዲሰጠኝ 
ጠየኩት፤ ረዳቱ ምንድነው የምትለው? በሚል 
እያመናጨቀ ጠየቀኝ፤ መልስ እንደሚቀረኝ ነገርኩት። 
‹‹ድፍን አስር አምጥተህ ታዲያ ምን ላርግህ ? ›› 
አለኝ። ‹‹ምንድነው የምትለው? ›› ስለው ‹‹ እናትህ 
…››የሚለውን ከአፋቸው የማይጠፋውን ስድብ 
አከለልኝ። 

አውቶቡስ ተራ እንደወረድኩ ተናድጄ ስለነበር 

ተጋጨኹት። አንድ ሁለቴ እንደመታሁት ሹፌሩም 
በተራው ሊመታኝ መጣ። ወዲያው ፖሊሶች መጡ፤ 
አንደኛው ተስማሙ አለ።ሌላኛው ፖሊስ ገና 
እንዳስረዳሁት ረዳቱን ገጨት አደረገውና አስር ብር 
መልስለት ብሎ፤ አስር  ብር አሰጠኝ። ቀደም ብሎ 
የሰጠኝም 5 ብር ስለነበር ቢሰድበኝም በነፃ እንዳሳፈረኝ 
ቆጥሬ ወደምሄድበት ሄድኩኝ።  

የታክሲ አሽከርካሪዎች የህዝቡን የትራንስፖርት 
እንግልቱን እንደ ሠርግና ምላሽ የሚጠብቁት እና 
የሚናፍቁት ይመስለኛል ። ታሪፍ ለመጨመር ምቹ 
አጋጣሚ ይሆንላቸዋል። ቀን ቀን ረጅም ሰዓት 
ተሸከርካሪዎቻቸውን በየመንደሩ አቁመው የሚቅሙ 
ጥቂት አይደሉም ። ቀን በመቃምና በመቀምቀም 
ያጠፉትን  የሥራ ሰዓት የሚክሱት፤  ለሱሳቸው 
ያባከኑትን  ገንዘብ  የሚመልሱት ፤በምሽት ሰው 
በሚበዛበት ሰዓት ታሪፍ ጨምረው ያለ ልክ  ጭነው  
በማሽከርከር  ነው።

የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር ጎልቶ 
የሚታየው ማለዳ ላይና አመሻሽ ላይ ነው። ምሳ ሰዓት 
ላይም በተለይ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ ስምንት 
ሰዓት ድረስ አገልግሎት የማይሰጡት የአንበሳ እና 
የሸገር ትራንስፖርት ተሸከርካሪዎች ማየት የተለመደ 
እየሆነ ነው። ሰው በምሳ ሰዓቱ ከሥራ ቦታው ቅርብ 
ርቀት ሄዶ የሚመለስበት ጉዳይ ቢኖረው አልያም ወደ 
አንድ የመንግሥት ተቋም ለመሄድ ቢፈልግና አንበሳ 
አውቶቡስ መጠቀም ቢፈልግ ከላይ በተጠቀሰው ሰዓት 
ተሸከርካሪ ለማግኘት ”ሱሪ በአንገት” ይሆንበታል።  

እርግጥ ነው ተሸከርካሪዎቹም አገልግሎት ሰጥተው 
የተወሰነ ሰዓት ማረፍ አለባቸው። አሽከርካሪዎቹና 
ረዳቶቹ ማለትም ቲኬት ቆራጮቹ ምሳ በልተው 
እረፍት መውሰድ አለባቸው። መቼም እየደከሙ 
ቢያሽከረክሩ በራሳቸው፣  እንዲሁም በሰው ሕይወትና 
ንብረት ላይ አደጋ ያስከትላሉ። ሳያርፉ ያሽከርክሩም 
የሚል ዕሳቤ ያለው ሰው የለም።  ማረፍ እንዳለባቸው 
ይታመናል ። ነገር ግን ሕዝብ በሚበዛበት በምሳ ሰዓት 
አካባቢ ግማሾቹ እየሠሩ ግማሾቹ ቢያርፉ መልካም 
ነው። ይህን ነገር ለማየት ስታዲ የም፣ መገናኛ፣ አሜሪካ 
ግቢ እና መርካቶ ዋና የአንበሳ አውቶቡስ ተራ በመሄድ 
መታዘብ ይቻላል።    

ጠቅላይ ሚኒስትር እና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር ዐቢይ አሕመድ  
በአዋሽ አርባ ውጊያ ትምህርት ቤት ተገኝተው በአየር ኃይል እና በሜካናይዝድ ቅንጅት የተካሄደውን የጥምር ጦር 

ወታደራዊ ትርዒት አስመልክቶ ያስተላለፉት መልዕክት፤



ገጽ 6 አዲስ ዘመን  ማክሰኞ ጥር 23 ቀን 2015 ዓ.ም

ነፃ  ሃሳብ

ሽንቁሮቻችን ብዙ ናቸው። በዚህኛው ስንደፍን 
በወዲያኛው በኩል የሚያስተነፍስ  ቀዳዳ እልፍ 
ነው። ጥንቃቄ የሚያሻቸው፣ ሊታከሙ የሚገባቸው 
ቁስሎቻችን እዚህም እዚያም አመርቅዘው ይታያሉ። 
ቅድሚያ የሚሹ አንገብጋቢ ጉዳዮቻችን  እየበዙ 
ነው። እንደ ህዝብ ብዙ ይጠበቅብናል። ሆደ ሰፊነት፣ 
ታጋሽነትና መተባበር ምግባራችን ሊሆኑ ይገባል። 
ከመንግስት እንቅልፍ ማጣትን የሚጠይቅ ቁርጠኝነት 
ያስፈልገናል። እያንዳንዱን ሰኮንድ፣ ደቂቃና ሰዓት 
ለችግሮቻችን መፍትሄ ለመፈለግ መጠቀም ያለብንና 
ምርጫ የሌለው ጉዳይ ነው።  

“በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ በዚህ 
በኩል ሉአላዊነታችንን የሚፈትኑ ጉዳዮች ሲገጥሙን 
በዛኛው ዳር ደግሞ ስንፍናና ሌብነት ምጣኔ 
ሃብታችንን እያደቀቁ  ይገኛል። ይህ ደግሞ እንደ 
ህዝብ እንደ አገር እያጣነውና እየተሸረሸረ ከመጣው 
የሞራል ልእልና ጋር ሲደመር መንገዳችንን ከባድ፣ 
መፍትሄውን እሩቅ ያደርገዋል። ይህም ሆኖ ለሺህ 
ዘመናት እንደ ላሊበላና አክሱም ሃውልት ሳይገረሰስ 
የቆየው የኢትዮጵያዊነታችን ምሰሶ ወቅታዊ ማእበልና 
ውሽንፍር ሳይነቀንቀው በጥበብና በብልሃት እያሳለፈን 
ነው። ይህ ታላቁ ምሰሶ ግን እስከመቼ እንደፀና ይቆይ 
ይሆን?።

አገር በጠንካራ ስነ ምግባር፣ ባህል፣ እምነትና 
አንድነት ይገነባል። ቀን ከሌት የሚሰሩ፣ ቆፍረው፣ 
ዘርተው የሚያጭዱ እጆች፣ በጥበብ ብሩህ አእምሮን 
የሚቀርፁ ሊቆችና ምሁራን መነባበር አገርን 
የማትደፈርና ሃያል ያደርጋታል። እምነትና ባህል ደግሞ 
ይህንን ሃቅ የሚያፀኑና ሰብአዊ ማንነት የሚፈጥሩልን 
መቋጫዎች ናቸው። ለዘመናት “ኢትዮጵያ” የሚል 
ታላቅ አገርን ያቆየልን ይሄው ሃቅ ነው። በሂደቱ ግን 
ብዙ ፈተናዎች፣ መሰረቶቻችንን የሚንዱ አጋጣሚዎች 
አልተፈጠሩም ማለት አልነበረም። 

ጠላት ውቂያኖስ አቆራርጦ፣ በረሃ ተሻግሮ ዳር 
ድንበራችን ደርሶ ህልውናችን ተፈታትኖ ነበር። 
አንድነታችን ላልቶ፣ መተባበራችን እክል ገጥሞት ጦር 
ሰብቀን እናውቃለን። የተፈጥሮ አደጋዎች ደግመው 
ደጋግመው ፈተና ሆነውብን ያውቃሉ። ወዳጆቻችን 
ጠላት ሆነው ከጀርባ ወግተውናል። ያጎረስንበት 
እጃችንን የነከሱ እልፍ ነበሩ። ከጉያችን የወጡ 
“ባንዳዎች” ገበናችንን አጋልጠው እደጅ እስጥተውት 
ነበር። መንገድ እየመሩ ቀዬአችንን ለመናድ ቅጥራችንን  
ለማፍረስ  ተባብረውብን ያውቃሉ። እነዚህን ሁሉ ግን 
በጠንካራ አገረ መንግስት፣ በአገር በቀል ጥበብ እና 
ምሰሶዎቻች ተመክተው ከስመዋል፤ ዛሬስ? ።

ልክ እንደ ትናንቱ ዛሬም ኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊነትን የሚፈትኑ አያሌ  አባጣ ጎርባጣዎች 
እዚህም እዚያም ይታያሉ። ላለፉት 50 እና 60 ዓመታት 
የብሄር ጉዳይ ትልቁ የአገር ጋሬጣ ሆኖ  እያንገዳገደን 
ይገኛል። እንዳንፀና፣ ፊታችን ወደ እድገትና ስልጣኔ 
እንዳናቀና ጋሬጣ ከሆነብን ሰነባበተ።  

ድንበር የሚጋሩንም ሆነ ብዙ ሺህ ኪሎሜትሮች 
የራቁን የጥቅም ተጋሪዎቻችን  ጥሬውን እኛ ብቻ 
ካልጫርነው በሚል ልዩነቶቻችንን ለማጉላት ደፋ ቀና 
ይላሉ። ከመስላሉ ጫፍ ያሉ ሃያላን ተስፋና ፅናታችንን 
ሊገድሉብን ካስማችን ለመናድ በብዙ ሴራዎች ውስጥ 
ተጠምደው ያሉ ቢሆንም ላይ ላዩን ግን ወዳጅ 
ይመስላሉ።

በኢትዮጵያ ወስጥ ትንንሽ ሉአላዊነትን ለመፍጠር 

ዳግም ከበደ ላይ እታች የሚሉ ብዙሃን ናቸው። በቀበሌና በጎጥ 
ከፋፍለውን የንዋይ ጥማቸውን የሚያረኩ ቡድኖች 
እያንሰራሩ ሃይል እያከማቹ እያየን ነው። የት 
እንደሚደርሱ ባናውቅም ለዛሬ ግን እዚህም አዚያም 
ቀውሶችን በመፍጠር በህዝቦች መካከል ሽብልቅ 
ለማስገባት እየተፍጨረጨሩ ነው። በእርግጠኝነት ግን 
ይህ ህልማቸው ከዳር ሳይደርስ ይከሽፋል። 

ዛሬ ማህበራዊ ስነልቦናችንን የሚፈትን፣ ህግና 
ስርዓትን የሚንዱ፣ ከቀኖና፣ ባህል ትውፊታችን ጋር 
የሚጋጩ ድርጊቶች ላይ የሚሳተፉ ጋሬጣዎችን 
እየተመለከትን ነው። ሰዎች ይታገታሉ። ከጫፍ 
ጫፍ  ለመንቀሳቀስ እንዳይችሉ የሙስናና የውንብድና 
ተግባር ላይ በተሰማሩ ሃይሎች እንቅፋት የሚሆኑ ብዙ 
ናቸው። 

ብሄራዊ ጥቅማችንን ከሚያስቀሩ ተግባር 
ላይ ብዙዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ምንም እንኳን 
መንግስትና ዜጎች በጋራ ይህን መሰል እኩይ ተግባር ላይ 
የተሰማሩትን ለማረቅ እየሰሩ ቢሆንም ሰንሰለታቸውን 
ለዓመታት የዘረጉ በመሆኑ ጊዜ መውሰዱ የማይቀር 
እንደሆነ እሙን ነው።  

ከዋና ዋና የአገር ምሰሶዎች ውስጥ ኢትዮጵያዊ 
ስነ ምግባራችን ፣ጠንካራ ባህላችን፣ ሃይማኖታዊ 
ስርዓታችንና ሌሎች የጋራ እሴቶቻችን እንደ አገር 
ያቆሙን ምሰሶዎች ናቸው። ይሁን እንጂ እኩይ 
አላማን ታቅፈው ደፋ ቀና የሚሉት አካላት ወደ 
እነዚህ እሴቶች ለመደርመስና ምኞታቸውን ለማሳካት 
እየተፍጨረጨሩ ነው። ህዝቦችን እንደ ሰንሰለት 
የያዙ የመከባበር፣ የአንድነትና በፅናት አብሮ የመቆም 
ልምዶቻችንን እየተገዳደሩም ይገኛሉ። 

የአገር ምሰሶዎችን ለመጠበቅ ቀይ መስመር ልናበጅ 
ይገባል። በእርግጥ ኢትዮጵያዊያን እዚህ ጋር ስንደርስ 
ሁላችንም በአንድነት በመቆም እንታወቃለን። ይህን 
ለማወቅ የታሪክ ዶሴዎችን ማገላበጥ  ብቻ በቂ ነው። 
ነገር ግን በጥፋት አጀንዳ ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦቸንና 
ቡድኖች መሰሶዎቹን ለማነቃነቅ እየሞከሩ ነው።

ቀደም ባሉት ዘመናት ግጭቶችን፣ አለመግባባቶችን 
የምንፈታበት ባህላዊ የሽምግልና ስርዓቶች ነበሩን። 
አሁንም ድረስ አሉ። የተጣላን የሚያስታርቅ “አንተም 
ተው እናንተም እረፉ” በሚል የሚገስፅ፣ የተጎዳን 
የሚክስ እውነትን ከፍትህ ጋር የሚያገናኝ  እሴት ነው። 
ከቅርብ ግዜ ወዲህ ግን አባቶቹን የሚንቅ፣ ለባህላዊ 
ህግና ስርዓትየማይገዛ፣ ለግል ጥቅሙና ፍላጎቱ ያደረ 
አፈንጋጭ ሃይል ይህንን የጋራ እሴትና ታላቅ ምሶሶ 
ለመናድ እየሞከረ ነው። ይህ ድርጊት አደገኛ በመሆኑ 
“ሃይ” ሊባል ይገባል።

ሌላው “ኢትዮጵያዊ ስነምግባር” (ሞራል) ነው። 
ይህ ምሰሶ አብረን ለመፅናታችንና ለመቆማችን 
ምክንያት ነው። “ኢትዮጵያዊ ጨዋነት” አለን 
የምንለው ለሺህ ዘመናት በገነባነው የስነ ምግባር እሴት 
ምክንያት ነው። የሰው አለመፈለግ፣ ሃቅን አለመብላት፣ 
መብትን አለመጋፋት፣ ፍፁም ሰብዓዊነትን መላበስ 
ከስነ ምግባራችን የሚቀዳ ነው። ይህን ካስማ ዛሬ ላይ 
ለማንገዳገድ ብዙዎች እየሰሩ ነው። 

ከሰብዓዊነት ያፈነገጡ ድርጊቶችን 
የሚያለማምዱን ግለሰቦችም ሆነ ቡድኖች እዚህም 
እዚያም እየተፍጨረጨሩ ነው። ይህ ቀይ መስመር 
ነው። ለፍቶ የሚያድር፣ ህዝብን የሚያገለግል ነጋዴ 
እንዳለ ሁሉ ቀምተውና ዋጋን አንረው የዜጎችን መከራ 
ለማብዛ የሚራወጡት እንደ በረሮ አምሳያቸውን 
በፍጥነት እየፈለፈሉ ነው። 

ከማግባባት ይልቅ በዘርና በጎጥ ፖለቲካዊ ልዩነት 
ፈጥረው ህዝብን ከህዝብ የሚያናክሱና ከስነ ምግባር 

ያፈነገጡ ድርጊቶች እንዲፈፀሙ የሚያበረታቱ 
“የፖለቲካ ነጋዴዎችም” እንዲሁ በየስፍራው አሉ። 
እነዚህና ሌሎች ኢትዮጵያዊ ስነምግባራችንን 
የሚፈታተኑ ምግባሮች ናቸው። ይሄ ቀይ መስመራችን 
ሊሆን ይገባል። ምሰሶውን የሚነካ ሳይሆን የሚጠጋ 
እራሱ ትምህርት የሚሰጥ ተግሳፅና ቅጣት ያሻዋል።

ኢትዮጵያ ብዝሃ ሃይማኖት ያለባት አገር ነች። 
ኦርቶዶክስም ሆነ ሙስሊሙ አንዲሁም ሌሎች 
ሃይማኖቶች ተከባብረውና የጋራ ኢትዮጵያዊ 
እሴቶችን አክብረው ለሺህ ዘመናት የኖሩባት ምድር 
ነች። ይህ ማስረጃ ማቅረብ የማያሻው ጥሬ ሃቅ ነው። 
ይህንን ማህበረሰብ  ከላይ ካነሳናቸው የስነ ምግባር፣ 
ባህልና ሌሎች እሴቶች በተጨማሪ በምሰሶነት የያዘው 
እምነቱና ለፈጣሪው ያለው አክብሮት ነው። የሞራል 
ልእልና ከፍታን ከሚያጎናፅፉ መካከልም እምነት 
ቀዳሚውን ድርሻ ይወስዳል። ሰብዓዊነትና ርህራሄን 
ያላብሳል።

ከቅርብ ግዜ ወዲህ ግን ይህንን ምሶሶ ለመናድ ያሰፈሰፉ 
እኩያንን እየተመለከትን ነው። አገር እንዳይፀና ከተፈለገ 
መሰል እሴቶችን ያለርህራሄ መገርሰስ ያስፈልጋል። ስለዚህ 
በክፋት የተላወሱ አካላት  ቀይ መስመሩን  ለመሻገር  
ድፍረት የተሞላበት ድርጊት መፈፀም ከጀመሩ ሰነባበቱ። 
ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማቃረን ተደጋጋሚ ሙከራዎች 
ሲደረጉ አስተውለናል። ለሺህ ዘመናት የተገነባ ስብእናና 
ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ተቋማትን መነቀፍና መዝለፍ 
ልምድ እየሆነ የመጣ ይመስላል። ይህ ሙከራ መሰሶዎችን 
ለመናድ የሚደረገው ቀጣዩ የድራማ ክፍል ነው። ለዚህ 
ነው “ቀይ መስመር ልናበጅ ይገባል” የምንለው። 

 “ኢትዮጵያዊ መልክን” እና ማንነትን ከሚያጠፉና 
ከሚንዱ ተግባራት መካከል  የሚመደበው ማህበረሰቡን 
“ጭካኔና ከፍተኛ ውንብድና” ለማለማመድ የሚሞክሩ 
የቡድኖች ሴራ ነው። ዜጎች ለራሳቸው ፍቃድ ብቻ 
እንዲገዙ፣ ፍፁማዊ እራስ ወዳድነት እንዲጠናወታቸው፣ 
በብሄር ጥላ ውስጥ ብቻ እንዲሸሸጉ የሚያለማምዱና ሴራ 
ሲጎነጉኑ የሚውሉ ቡድኖች በየአካባቢው እየተመለከትን 
ነው። ይህን ከኢትዮጵያውያን ያልሆነ ባህሪ ማስረፅ 
የቻሉ ቀን አገር እንደሚያፈርሱ ሙሉ እምነታቸው ነው። 
ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት የተገነባውና ወደፊትም 
የሚቀጥለው በእነዚህ ጠንካራ ስነምግባሮች እንደሆነ 
ጠንቅቀው ያውቁታልና።

ስለዚህ ምንም ያህል ብንፈተን በኢትዮጵያዊነት 
ያለን እምነት እንደፀና ሊቆይ ይገባል። ብልሃትን፣ጠንካራ 
ስብእናን ገንዘባችን ልናደርግ የግድ ይለናል። ከሁሉ በላይ 
ግን ምሰሶዎቻችን እንዳይነቃነቁ  አጠንክረን ልናቆማቸው 
ያስፈልጋል። በየግዜው ለኢትዮጵያዊ ስነምግባር፣ 
ጨዋነት፣ ፈጣሪን መፍራት፣ ሉአላዊነትን ማስቀደም 
(አርበኝነት)፣ ለባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቶቻችን ተገዢ 
መሆናችንን ማሳየት ይጠበቅብናል። 

የቀደመው ያባቶቻችን አገር ከመስራት ባሻገር 
ለትውልድ የማሻገር ጥበብ ልንወርስ ይገባል። ይህ ሲሆን 
የኢትዮጵያን መዳከም፣ ጭራሹኑ መፍረስ እና ተበታትኖ 
ማየት የሚሹ አካላት ህልም እንደ ጉም እንዲበተን 
እናደርጋለን።

ተቃራኒውን ከመረጥን ውጤቱም ያው ይሆናል። 
በጥቃቅን ሴራ ከተጠለፍን እሴቶቻችንን አሳልፈን ከሰጠን 
ጠንካራ ሳትሆን ቀስ እያለች የምትከስም አገር ይኖረናል። 
ምሰሶዎቻችን እንዲናዱ ከፈቀድን የአባቶቻችንን አደራ 
ቀርጥፈን እንበላለን። “የጥቅም ተጋሪዎቻችን ናቸው” 
ብለው ለሚያስቡ የውጪ ሃይሎች ሲሳይ ከመሆን 
አንድንም። ከዚህ የተነሳም ምሰሶዎቹ አይደለም 
እንዲፈርሱ እንዳይነቃነቁ በአንድነትና በጠንካራ 
እምነት እንቁም። ሰላም!!

ሀገርን እንደ ሀገር ያቆሙ
ምሰሶዎቻችን   እንዳይነቃነቁ

ብሄራዊ 
ጥቅማችንን 
ከሚያስቀሩ 

ተግባር ላይ ብዙዎች 
እየተሳተፉ ይገኛሉ። 
ምንም እንኳን 
መንግስትና ዜጎች በጋራ 
ይህን መሰል እኩይ 
ተግባር ላይ የተሰማሩትን 
ለማረቅ እየሰሩ ቢሆንም 
ሰንሰለታቸውን ለዓመታት 
የዘረጉ በመሆኑ ጊዜ 
መውሰዱ የማይቀር 
እንደሆነ እሙን ነው።
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ሳይንስና ቴክኖሎጂ  

ቴክኖሎጂን መጠቀም ቅንጦት ሳይሆን ግዴታ 
ነው። የሰው ልጆችን የዕለት ተዕለት ሕይወት በማቅለል 
ዘመናዊ የአኗኗር ዘዴ እንዲኖር፣ ሥራ እንዲቀላጠፍ፣ 
ጊዜን በአግባቡ መጠቀም እንዲቻል እና ሕይወት 
እንዲሻሻል በማድረግ ቴክኖሎጂ ጉልህ ድርሻ አለው። 
ሕይወትን ቀለል በማድረግ ቀዳሚ የሆነው ቴክኖሎጂን  
ተደራሽነት ለማስፋት  ታዲያ አስፈላጊውን  መሠረተ 
ልማት በመዘርጋት አቅርቦቱን ማሟላትና በመረጃ 
የበለጸገ ማህበረሰብ መፍጠር ያስፈልጋል። 

ኢትዮጵያም ዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት 
ባለመው እቅዷ ውስጥ ዲጂታል ቴክኖሎጂ  ትኩረት 
እንዲያገኝ ሆኗል። ዲጂታል ቴክኖሎጂ ውጤታማ 
እንዲሆን ደግሞ  በቴክኖሎጂ የዳበረ እውቀት 
ያለው ማህበረሰብ መፍጠርን  ይጠይቃል። በዚህ 
ረገድ የተጀመሩ ሥራዎች ቢኖሩም በሚፈለገው ልክ 
እንዳልሆነና ማህበረሰቡን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ 
ማድረግ የሚችሉ ሥራዎች ላይ ውስንነት መኖሩን 
መረጃዎች ያመላክታሉ።

በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ያለው የቴክኖሎጂ 
ተደራሽነት ምን ይመስላል? ቴክኖሎጂው አድጎ 
የተፈለገው ደረጃ ላይ እንዲደርስ ምን ማድረግ 
ያስፈልጋል? ስንል ላነሳነው ጥያቄ  የባለሙያ  ምክረ 
ሀሳብን  አክለን  የማህበረሰቡን ምላሽ   እንደሚከተለው 
አቅርበናል። 

እንደ አገር በቴክኖሎጂ ተደራሽነት የሚፈለገውን 
ያህል እየተሠራ ባለመሆኑ ገና ብዙ  የሚቀሩ ሥራዎች 
አሉ  በማለት ሀሳቡን ያካፈለን የዩኒቨርሲቲ ተማሪው 
ብሩክ መላኩ ነው። እሱ እንዳለው በቴክኖሎጂ መጠቁ 
የሚባሉ አገራትን  ስንመለከት ገና ከሙዓለ ሕፃናት 
ጀምሮ ያሉ ተማሪዎች በየደረጃቸው ከቴክኖሎጂ 
ጋር እራሳቸውን እንዲያስተዋወቁና  እንዲለማመዱ 
ይደረጋሉ። በዚህም ተማሪዎቹ ለቴክኖሎጂ ቅርብ 
ሆነው ያድጋሉ። ከሚያዩት ተነስተው የተሻለ 
ነገር ለመፍጠር  ለሚያደርጉት ጥረት ሰፊ ዕድል 
ይፈጥርላቸዋል። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ድሃ 
አገራት አይደለም በሙዓለሕፃናት ደረጃ  በዩኒቨርሲቲ 
ደረጃም  ከቴክኖሎጂ ጋር መተዋወቅ የሚያስችል ምቹ 
ሁኔታ የለም ይላል።

ይሁንና  የቴክኖሎጂ ተደራሽነት እየሰፋ በመጣበት 
በዚህ ወቅት እንኳ፤ ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል 
ተጠቃሚ ለማድረግ አልተቻለም። ለዚህም የመጠቀሚያ 
መሣሪያዎች የዋጋ ንረት እንዲሁም መሣሪያዎቹ በቀላሉ 
አለመገኘታቸውና የራስ ለማድረግ የሚያስችሉ ምቹ 
ሁኔታዎች ባለመኖራቸው  ነው። 

‹‹ቴክኖሎጂን መጠቀም ከመነካከት ይጀምራል›› 
የሚለው ተማሪ ብሩክ፤ በእኛ አገር አንድ ተማሪ 
እጁን  የሚያፈታታበት ኮምፒዩተር ይቅርና  የረባ 
ስልክ  እንኳን ሳይኖረው ለዩኒቨርሲቲ ትምህርት 
መድረሱ የተለመደ ነው። ለዚህ ደግሞ ዋና ምክንያቱ 
ቴክኖሎጂው የሚጠይቀውን መጠቀሚያ ቁሳቁሶች 
(ዲቫይሶች) ኪስን በማይጎዳ ተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት 
እጅግ ፈታኝ በመሆኑ ነው። በተለይ አሁን ላይ እንደ 
ዘመናዊ ስልክ፣ ላፕቶፕ፣ ኮምፒዩተር እና ታብሌት 
የመሳሰሉ  የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለመግዛት አዳጋች 
እየሆነ መጥቷል። እንኳን በተማሪ አቅም ሥራ ያለውም 
ሰው ቢሆን ሊደፍረው በማይችለው  ደረጃ ዋጋቸው 
በየቀኑ እያሻቀበ በመምጣቱ ገዝቶ ለመጠቀም  የማይቻል 
መሆኑን  አብራርቷል።  

እንደምንም ብለው ኮምፒዩተር ሆነ ላፕቶፕ 
የገዙ ሰዎችም፤ እንዳይበላሽባቸው እንደክት ዕቃ 
አስቀምጠው  በጥንቃቄ  በመያዝ  አስፈላጊ በሆነ ጊዜ 
ብቻ የሚጠቀሙበት እንደሆነ ያነሳው ተማሪ ብሩክ፤ 
እነዚህ መጠቀሚያዎች በአብዛኛው ኅብረተሰብ 
ዘንድ ከአስፈላጊነታቸው ይልቅ እንደቅንጦት ቁስ 
እንደሚታይ ነው የተናገረው።  የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርቱን በሚከታተልበት ወቅት ጥሩ የሚባል ስልክ 
እንዳልነበረው ያስታወሰው ተማሪ ብሩክ፤ ዩኒቨርሲቲ 
ተማሪ በነበረበት ወቅት አገልግሎት ላይ የዋለ  ላፕቶፕ  
በብር 11 ሺ ቤተሰቦቹ ገዝተው የሰጡት መሆኑንም 
አጫውቶናል። 

አሁን ባለንበት ዘመን እንኳን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት 
ይቅርና በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም 

የሚሰጡ ትምህርቶች በሶፍት ኮፒ  ያሉ በመሆናቸው 
ያለ ኮምፒዩተር፣ ላፕቶፕ እና ታብሌት የመሳሰሉት 
መሣሪያዎች ለመማር  ከባድ ነው። «ላፕቶፕ ባይኖረኝ 
ኖሮ ምን እሆን ነበር ብዬ ሳስብ እጅግ ይጨንቀኛል» 
የሚለው ብሩክ፤ ሌሎች እነዚህ የቴክኖሎጂ መጠቀሚያ 
መሣሪያዎች የሌላቸው ተማሪዎች አገልግሎቱን 
ለማግኘት ሲፈልጉ ኮምፒዩተር ላብራቶሪ በመሄድ 
ወይም በስልካቸው የሚጠቀሙ መሆኑን ይገልጻል። 
ለዚህ ሁሉ ምክንያት ደግሞ የተማሪዎችን የመግዛት 
አቅም ባገናዘበ መልኩ የሚቀርቡ መንግሥታዊም ሆነ 
መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ባለመኖራቸው ከገበያ 
ላይ ባለው ዋጋ ለመግዛት አቅምን የሚፈትን መሆኑን 
ነው ያብራራው።

ቴክኖሎጂ ለአገር ዕድገት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ 
ተደራሽነቱን ለማስፋት እንደ ላፕቶፕ፣ ታብሌት እና 
ሌሎችንም የቴክኖሎጂ መገልገያ መሣሪያዎች በአገር 
ውስጥ ማምረት ቢቻልና በተመጣጣኝ ዋጋ  የሚቀርበበት 
ሁኔታ ቢመቻች  ተማሪ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ሰው 
ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል ያነሳው ተማሪ ብሩክ፤ 
የሚመለከታቸው አካላት በተለይ ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት 
አድርገው የሚሠሩ ተቋማት  እውን ቴክኖሎጂው አድጎ 
ማህበረሰቡ ከቱሩፋቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ካሰቡ በዚህ 
ዙሪያ በደንብ ሊሠሩበት ይገባል ባይ ነው።

ተማሪ እምነት ፈይሳ  በበኩሏ  አሁን ያለው 
የቴክኖሎጂ ተደራሽነት ጥሩ የሚባልና እያደገ የመጣ  
እንደሆነ በመግለጽ፤ ቴክኖሎጂ ሲያደግ ግን እኛ 
አብረን ለማደግ የሚያስችሉን የግብዓት አለመሟላት 
ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቅሳለች።  ‹‹የአንድ አገር 
ቴክኖሎጂ የሚያድገው የማኅበረሰቡ የቴክኖሎጂ 
አጠቃቀምም አብሮ ማደግ ሲችል ነው›› የምትለው 
እምነት፤ በአሁኑ ወቅት በአገራችን  ካለው የሕዝብ 
ቁጥር አንጻር ኢንተርኔት መጠቀም የሚያስችሉ 
ዘመናዊ ስልኮችን (ስማርት ፎን) የሚጠቀሙ ሰዎች 
ቁጥር ውስን መሆኑን፤ ስልኩን ፈልገውትም ይሁን 
በአጋጣሚ እጃቸው የገባ ሰዎችም ቢሆንም ስልካቸውን 
በአብዛኛው የሚጠቀሙበት ስልክ ለመደወል እንጂ 
ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሲገለገሉባቸው 
አይታይም ብላለች። ለዚህም ስልኮቹ ጥንቃቄ የሚሹና 
በቀላሉ የሚበላሹ በመሆናቸውና አንዴ ከተበላሸ ዳግም 
መልሶ ለማግኘት ወይም ለመግዛት አቅሙ ስለማይኖር 
መሆኑን በምክንያትነት አንስታለች። 

ዘመናዊ ስልክ ይህንን ያህል ብርቅ ከሆነብን 
እንደላፕቶፕና ኮምፒዩተር ያሉ የቴክኖሎጂ መጠቀሚያ 
ቁሳቁሶችን ገዝቶ ለመጠቀም ምን ያህል አዳጋች 
እንደሆነ ማሰብ አይከብድም የምትለው እምነት፤ እርሷ 
ተማሪ እያለች ወላጆቿ የመሣሪያዎቹን አስፈላጊነት 
ተረድተው ስልክም ሆነ ላፕቶፕ እንዲገዙላትና  በአንድ 
አጋጣሚ  ሌባ እንደሰረቃት አስታውሳለች። በወቅቱ 
ታዲያ  ስልኩን መልሳ  መተካት ብትችልም ላፕቶፑን 
ግን በድጋሚ መግዛት የሚያስችል አቅም አላገኘችም 
በመሆኑም በእጅ ስልኳ ብቻ በመጠቀም ትምህርቷን 
ለመቀጠል ተገዳለች። 

ትምህርቱም ሆነ ተግባቦቱ የግድ ኢንተርኔት 
መጠቀምን የሚያስገድድ እንደሆነ የጠቀሰችው እምነት፤ 
ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀሚያ መሣሪያዎች የግድ 
አስፈላጊ እንደሆኑ ነው ያነሳችው። ይሁንና አሁን ባለው 
የገበያ ዋጋ የመሣሪያዎቹ ዋጋ በየቀኑ እየጨመረ በመሆኑ 
ቁሳቁሶቹን የራስ ማድረግ እጅግ አስቸጋሪ ነው።  ከሁለት 
ወር በፊት ሳምሰንግ አይፎን ስልክ 15ሺ ብር ጓደኛዋ 
መግዛቷን በማስታወስ  ይህ ስልክ ቢሰረቅ ለመተካት 
እጅግ ከባድ መሆኑን ተናግራለች።  

«የዋጋው ንረት በዚሁ ከቀጠለ ለቴክኖሎጂ 
እየቀረብን ሳይሆን እየራቅን ወደኋላ መሄዳችን 
አይቀርም» የምትለው እምነት፤ መንግሥትን ጨምሮ 
ጉዳዩ  የሚመለከታቸው  አካላት  በተለይም የግሉ 
ዘርፍ ትኩረት አድርጎ መሥራት ቢችሉ መልካም ነው። 
በተለይም በአገር ውስጥ የሚመረቱበት ሁኔታ ቢመቻች 
አልያም በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርብበት አማራጮች 
ቢፈጠሩ መልካም ነው ብላለች።   

እንደ ተማሪ ብሩክ ሁሉ፤ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ 
መደረግ ያለበት ከታችኛው የትምህርት ደረጃ መሆን 
እንዳለበት እምነት አንስታለች። ይህ ማድረግ ሲቻልም 
ቴክኖሎጂ እያደገ አዳዲስ ፈጠራዎች እየታከለበት 

ይሄዳል። ኅብረተሰቡም  ቴክኖሎጂን የሚሞክርበትና 
የሚለማመድበት ምቹ ሁኔታ በቀላሉ በመፍጠር 
ከቴክኖሎጂው ጋር ተዋህዶ  በመሥራት  ውጤታማ 
እየሆነ ሥራ መሥራት ይችላል። 

ሌላኛው የመንግሥት ሠራተኛ የሆኑት አቶ ተሾመ 
በፍርዱ በበኩላቸው፤ ከቴክኖሎጂ ጋር ያላቸው ቀርቤታ 
ሩቅ እንዳልሆነ ይናገራሉ። እሳቸው  እንደሚሉት 
ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ  ኮምፒዩተር ትምህርት እንደ 
አንድ የትምህርት ዓይነት  የወሰዱ ቢሆንም የተግባር 
ትምህርቱ ላይ ብዙ ልምምድ ሳያደርጉ ከዩኒቨርሲቲ 
መውጣታቸውን ይገልጻሉ። በሥራ ዓለም ከተቀላቀሉ 
በኋላ ለሥራው አስፈላጊ የሆነውን ኮምፒዩተር ለማግኘት 
ብዙ ወራት መቆየታቸውን ያስታወሳሉ። ኮምፒዩተሩን 
ከተሰጣቸው በኋላ በራሳቸው ጥረት ያላቸውን  
የኮምፒዩተር  እውቀት እያሳደጉ መምጣታቸውን ነው  
ያስረዱት። 

አሁንም ቢሆን በመስሪያ ቤታቸው  ያሉት 
ኮምፒዩተሮች በቂ አለመሆናቸው ያነሱት አቶ ተሾመ፤ 
በተለይም አዳዲስ ሠራተኞች ሲቀጠሩ ኮምፒዩተር 
ለማግኘት የወራት ዕድሜ  እንደሚያስቆጥሩም 
አልሸሸጉም። በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ዙሪያ ለሚታየው 
የእውቀት ክፍተት ሠራተኛው በተገቢው መልኩ 
የሚለማመድባቸው ኮምፒዩተሮች እንዲሁም 
ላፕቶፖች እንደልብ ማግኘት አለመቻሉን  ገልጸው፤  
ኅብረተሰቡም በቴክኖሎጂ ተጠቅሞ የሚፈልገውን 
አገልግሎት ለማግኘት ቴክኖሎጂ ተደራሽ እንዲሆን 
የሚረዱ መሣሪያዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያገኙበት 
ሁኔታ ሊመቻች እንደሚገባ  ጠቁመዋል።  

የግሎባል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያ  
አቶ አበበ በቀለ  በበኩላቸው ቴክኖሎጂ በብዙ 
መልኩ  የሚገለጽ መሆኑን ገልጸው፤ የኮሙዩኒኬሽን 
ቴክኖሎጂው ተደራሽነት ሰፊ እንደሆነ ያነሳሉ። 
ለአብነትም ከኢትዮ ቴሌኮም  የተገኘው መረጃ 
እንደሚጠቁመው በኢትዮጵያ ውስጥ እ.ኤ.አ 2021 
ከ54 ነጥብ ሦስት ሚሊዮን በላይ የሞባይል ስልክ 
ተጠቃሚዎች መኖራቸውን ጠቅሰው፤ ይህ ማለት 
የተጠቃሚዎቹ ቁጥር በየዓመቱ 21 ነጥብ ዘጠኝ በመቶ 
እየጨመረ የመጣ ሲሆን፤ በተመሳሳይም የኢንተርኔት 
አገልግሎት ፈልገው የሚመዘገቡ ተጠቃሚዎች ቁጥር  
አራት በመቶ ያህል እየጨመረ መምጣቱን  ነው 
ያስረዱት። 

አሁናዊ መረጃዎች እንደሚያመላክቱ ኢትዮጵያ 
ውስጥ 24 ሚሊዮን የኢንተርኔት አገልግሎት  
ተጠቃሚዎች መኖራቸውን ነው  ቁጥራቸውም በየዓመቱ 

ሦስት በመቶ ያህል መጨመሩ  የቴክኖሎጂ እድገት 
ፈጣን እየሆነ መምጣቱን  የሚያሳይ ነው ብለዋል።  
አሁን ያለው  የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ የሰላም እጦትና የሙስና 
መስፋፋትና ሌሎች  ነገሮች ተደማምረው ወደኋላ 
ባይጎትቱ ኖሮ ከዚህ በበለጠ ማደግ ይቻላል  የሚሉት 
አቶ አበበ፤  ‹‹ኢትዮጵያ በጣም በጥቂት ጊዜ ውስጥ 
በቴክኖሎጂ  እድገት በሁሉም መስኮች የተሳካላት አገር 
ትሆናለች›› በማለት ያላቸውን ዕምነት ተናግረዋል።

የቴክኖሎጂ ተደራሽነት እየሰፋ ቢሆንም ቴክኖሎጂን 
ለመጠቀም የሚያስችሉ መሣሪያዎች በቀላሉ ማግኘት 
የማይቻል መሆኑን ያልሸሸጉት አቶ አበበ፤ የማህበረሰቡን 
አቅም እየፈተነ መሆኑንም ተናግረዋል።  ለዚህም አንደኛ 
መንግሥት እነዚህ የቴክኖሎጂ መጠቀሚያ መሣሪያዎች 
አገር ውስጥ የሚመረቱበትን ወይም የሚገጣጠሙበትን 
ሁኔታዎች ማመቻቸት ይገባዋል። ሁለተኛው ከውጭ  
አገር ሲገቡ ያለውን  የቀረጥ ዋጋ በማጥናት ለመቅረፍ 
የሚቻልበት ሁኔታ ላይ መሥራት ያስፈልጋል። በሌላ 
በኩል እነዚህ  መሣሪያዎቹ  ተሟልተው  ቢሆንም  
እንኳን  በገጠር አካባቢ ያለው የማህበረሰብ ክፍል  
ከመብራት  አለመኖር እና  ከኃይል መቆራረጥ ጋር 
ተያይዞ በሚፈጠሩ ችግሮች ለመጠቀም  ስለማይችል 
ይህንን  ለመቅረፍ በፀሐይ ብርሃን (በሶላር) የሚሰሩ 
ላፕቶፖችን መጠቀም የሚቻልበት ዘዴ  ከወዲሁ 
መቀየስ  ያስፈልጋል ብለዋል። 

በኢትዮጵያ በግለሰብ ደረጃ  ጥሬ ዕቃውን ከውጭ 
በማምጣት ታብሌቶችንና ስልኮችን የሚገጣጥም 
የግል ኢንዱስትሪ እንደነበር አስታውሰው፤ እነዚህ 
መሣሪያዎች  ቢበላሹ ግን አገር ውስጥ መጠገን 
የሚቻልበት ሁኔታ ላይ እንዳልተሠራ ገልጸዋል። የሌሎች 
አገራት ተሞክሮ እንደሚያሳየው መንግሥት ለጉዳዩ 
ትኩረት ተሰጥቶት ከተሰራ ብዙም ሳይሰሩ የሚጣሉ 
ኮምፒዩተሮችን እና ሌሎችንም ቁሳቁሶች መልሶ ጥቅም 
ላይ ማዋል የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር  እንደሚቻል 
ነው  አቶ አበበ የገልጹት፤ አሁን ላይ ችግር ቢሆንም  
ወደፊት ከኮምፒዩተር በተጨማሪም ሌሎች ትልልቅ 
መሣሪያዎችን መገጣጠም የሚያስችል ብዙ እውቀት፣ 
ቴክኖሎጂ እና ዕድሎች መኖራቸውን ነው የጠቀሱት።

ለዚህም መንግሥት፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች እና ኅብረተሰቡ  በጋራ ተባብሮ ስልኮች፣ 
ላፕቶፖች እና ኮምፒዩተሮች በተመጣጣኝ ዋጋ 
የሚቀርቡበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ቢቻል  የቴክኖሎጂ 
እድገት ይፋጠናል፤ የእውቀት ደረጃ እያደገ  ኅብረተሰቡን 
ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል በማለት 
ሃሳባቸውን ቋጭተዋል።  

የቴክኖሎጂ ቁሳቁስ ተደራሽነትና ተጠቃሚነት
ወርቅነሽ ደምሰው



ፖለቲካና ወቅታዊ 

  ወቅታዊ ትንታኔ
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የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ቁጥር መጨመሩን 
ተከትሎ አገልግሎቶችን ማዳረስ የተቋማት ትልቅ ፈተና 
መሆን ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል።

ከትራንስፖርት እና ከመኖሪያ ቤት ችግር በተጨማሪ 
የመጠጥ ውሃ የሚገኘው በሳምንት ለአንድ እና ለሁለት 
ቀን እንዲያውም አንዳንዴም ሳምንት እየዘለለ በ15 ቀን 
የሚዳረስ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። በተቃራኒው 
ማንም ሊክደው በማይችል መልኩ የከተማዋ የሕዝብ 
ቁጥር ጨምሮ ባለበት ሁኔታ ውስጥ የኤሌክትሪክ 
መቋረጥ ችግር እየተቃለለ ስለመሆኑ ነዋሪዎች በመግለፅ 
ላይ ናቸው። 

 ቀደም ሲል ግን የአዲስ አበባ የኤሌክትሪክ 
አገልግሎት ሽፋን መቶ በመቶ በሚባል ደረጃ የተዳረሰ 
ነው ቢባልም የኃይል መቆራረጥና በተራ በሳምንት 
ለአንድ እና ለሁለት ቀን ኤሌክትሪክ ኃይል ሙሉ 
ለሙሉ የሚቋረጥባቸው ጊዜያት ነበሩ። በመላ አገሪቱ 
ከሚመረተው ኃይል ግማሽ ያህሉን የምትጠቀመው 
አዲስ አበባ ብዙ ትልልቅ ፋብሪካዎች  እና ብዛት ያለው 
ኢንዱስትሪ የሚገኝባት እንደመሆኗ የኃይል መቆራረጥ 
የሚያስከትለው ጉዳት ቀላል አይሆንም። አሁን ላይ 
ይህ ችግር በከፍተኛ መጠን ተቃልሏል። ይህ ችግር 
እንዴት ተቃለለ? የተቃለለው በጊዜያዊነት ነው ወይስ 
ለዘለቄታው? በአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት 
የኮሙኒኬሽን ሥራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ክፍሌ የሚሉት 
አላቸው። 

አቶ በቀለ እንደሚገልፁት፤ የአዲስ አበባ 
የኤሌክትሪክ ሽፋን መቶ በመቶ ከደረሰ ብዙ ዘመናት 
ተቆጥረዋል። አሁንም ማንኛውም የኤሌክትሪክ 
አገልግሎት ማግኘት እና ቆጣሪ ማስገባት የሚፈልግ 
ግለሰብ ማስገባት ይችላል። አሁን ላይ በኤሌክትሪክ 
አገልግሎት በኩል የከተማ ሕዝብ ቁጥር መጨመርም 
ሆነ የፍላጎት ማደግ ስጋት አይደለም። ምክንያቱም 
የሕዝቡን ፍላጎት ያማከለ ኔትወርክ መዘርጋት አስቀድሞ 
ታስቦበት ተሠርቷል። 

በፊት ከማመንጫ ጀምሮ ማከፋፈያ ጣቢያ እና 
ስርጭቱም ላይ ችግር ነበር። ማመንጫ እና ማከፋፈያው 
በጥሩ ሁኔታ ተገንብቶም ስርጭቱ ላይ ግን ችግር ነበር። 
አሁን ግን ስርጭቱ ላይም በኮንክሪት ኬብል እየተዘረጋ 
የማሻሻል ሥራ በመሠራቱ የሚቆራረጥበት ሁኔታ 
ቀንሷል። 

ሌላው አጋዥ ትራንስፎርመር በማስቀመጥ እና 
አቅሙን በማሳደግ ‹‹አገልግሎት እየተቆራረጠብን 
ነው›› የሚል የሕዝብን ቅሬታ ለመቀነስ ተችሏል ይላሉ 
ሥራ አስኪያጁ። ሙሉ ለሙሉ ችግሮች የሉም ማለት 
ባይቻልም የባሰውን ችግር ማቃለል የተቻለ መሆኑንም 
ይናገራሉ። 

እንደ ሥራ አስኪያጁ ማብራሪያ ኤሌክትሪክ 
የሚገዛው ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው። እነርሱ 
ያመነጩትን ኃይል ሲሸጡ፤ የአገልግሎት ተቋሙ ደግሞ 
ገዝቶ ለኅብረተሰቡ ያደርሳል። በፊትም መቆራረጥ 
የነበረው በኃይል እጥረት ሳይሆን ስርጭቱ ላይ 
የኅብረተሰቡን የኃይል ፍላጎት ኔትወርኩ ሊሸከመው 
ባለመቻሉ ነው። ስለዚህ ከትልልቅ ፕሮጀክቶች 
በተጨማሪ ዲስትሪክቶች በራሳቸው ግንባታ ይሠራሉ። 
ዋናውን የመቆራረጥ ችግር ለማስቀረት በጥሩ ሁኔታ 
እየተሠራ ነው። 

በዘለቄታው ችግር እንዳይኖር ማድረግን 
በተመለከተ ግን ፕሮጀክት ተቀርፆ እየተሠራ ሲሆን፤ ግፋ 
ቢል ከሦስት ዓመት በኋላ አዲስ አበባ ላይ ምንም ዓይነት 
መቆራረጥ የማያጋጥምበት ሁኔታ ይፈጠራል ይላሉ አቶ 
በቀለ። አሁን መካከለኛ ቮልቴጅ የሆኑትን በተደጋጋሚ 
ኃይል የሚቋረጥባቸው አካባቢዎች ላይ ቅድሚያ 
እየተሰጠ ያለው ለዚሁ ነው የሚሉት ሥራ አስኪያጁ 
ዲስትሪክቶቹ በዚህ ላይ ያተኮሩት መፍትሔ ለማምጣት 
መሆኑንም ያብራራሉ።

አቶ በቀለ እንደሚያስረዱት፤ በሌላ በኩል ቀደም 
ሲል ኤሌክትሪክ ሲቋረጥ የተቋረጠበትን መስመር 
መለየት በራሱ ትልቅ ችግር ነበር። አሁን ግን ኢንዲኬተር 

ስካዳር ሲስተም እየተሠራ ነው። በአዲሱ ፕሮጀክት 
ኤሌክትሪክ ሲቋረጥ የት ቦታ እንደተቋረጠ ወዲያው 
ቢሮ ላይ ይታወቃል፤ በሬዲዮ እዚህ ጋር ተቋርጧል 
ተብሎ ለጥገና ቡድኑ ይነገራል፤ ቡድኑ ሔዶ ይጠግናል። 
ስለዚህ በዋናነት ይህ ስካዳር ሲስተም ትልቅ መፍትሔ 
አስገኝቷል። 

በተጨማሪ የቻይና እና የፈረንሳይ ካምፓኒዎች 
የገጠሟቸው ሲስተሞች አሉ፤ አራቱም ዲስትሪክቶች 
ላይ ያሉት የኦፕሬሽን ክፍሎች ሙሉ ብልሽት ካልሆነ 
በስተቀር፤ ኃይል ሲቋረጥ ለጥገና እንደበፊቱ ሙሉ 
መስመሩን ማቋረጥ የለም። የሚያቋርጡት የተወሰነውን 
ነው። ከዚያ ከጥገና በኋላ ወዲያው ያያይዙታል፤ ይህንን 
ሲስተም መጠቀሙ በራሱ መፍትሔ ያስገኘ መሆኑንም 
ያስረዳሉ።  

ፍላጎት ሲጨምር በቂ ኃይል በመኖሩ በአካባቢው 
ያለውን ኔትወርክ የሚመጣውን ጭነት መሸከም 
እንዲችል ማድረግ ብቻ ነው። ከዚያ ውጪ እንደውም 
ኤሌክትሪክ ኃይል የሚፈልጉ ደንበኞች ቆጣሪ ማግኘት 
ትችላላችሁ እየተባሉ ደንበኞች እንዲበዙ በመሠራት ላይ 
መሆኑንም ያመለክታሉ። 

በእርግጥ የኃይል ማመንጫ አካባቢ ችግር ሲመጣ 
አጠቃላይ መረበሽ ይኖራል። ባለፈው ሰበታ አካባቢ 
እንዳጋጠመው የትራንስፎርመር መቃጠል ሲያጋጥም፤ 
መስመር ላይ ችግር ይፈጥራል። ትራንስፎርመር 
በመቃጠሉ ወደ ሌላ የማበዳደር ሥራ ሲሠራ ሰዎች 
ይቸገራሉ፤ ኃይል ይቋረጣል የሚሉት አቶ በቀለ፤ 
አንዳንዴ ከኃይል ሻጩ መስሪያ ቤት ጋር ባለ ችግርም 
ይቋረጥ እንደነበር ተናግረዋል። 

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮርፖሬት 
ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን በበኩላቸው 
እንደገለፁት፤ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት መቋረጥ 
የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ ኅብረተሰቡን ሊያማርር 
እንደሚችል አያጠያይቅም። በዚህ በኩል ያለውን ችግር 
መፍታት የሚቻለው እንዴት ነው? በሚል በመስሪያ 
ቤቱ ራሱን የቻለ ጥናት ተካሂዷል። 

በጥናቱ የኃይል አምራች መስሪያ ቤቱ 
የሚያስተዳድራቸው አዲስ አበባ ላይ ያሉ የኃይል 
ማከፋፈያ ጣቢያዎች አቅማቸውን የማጥናት እና 
የመለየት ሥራ ተሠርቷል። ለምሳሌ ከተወሰኑ ዓመታት 
በፊት አንዳንዶቹ የሞሉ እና ከዚያ በላይ ኃይል 
የማያስተናግዱ ማከፋፈያ ጣቢያዎች ታውቀዋል። 
ስለዚህ እነዛን የማከፋፈያ ጣቢያዎች እቅማቸውን 
የማሳደግ፤ ትራንስፎርመር መጨመር እና መታደስ 
የሚፈልጉትን የማደስ ሥራ ትኩረት ተሰጥቶት ተሠርቷል 
ይላሉ። በዚህ መሠረት አዲስ አበባ እና ዙሪያዋ ያሉ 
ወደ ስምንት ትልልቅ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያዎች ላይ 
ሥራዎች መሠራታቸውን ተናግረዋል። 

ትራንስፎርመር ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ 
ኃይል ለማውጣት የወጪ መስመሮችን ብዛት የመጨመር 
ሥራም እንደተሠራ አስታውሰው፤ የወጪ መስመሩ 
ቁጥሩ ጨመረ ማለት በአንድ አካባቢ ላይ በሚሔደው 
መስመር የሚጠቀሙ ደንበኞች ያገኙ የነበረው 
ኃይል ወደ ሁለት እና ወደ ሦስት የተለያዩ መስመሮች 
በሚከፋፈልበት ጊዜ አንዱ መስመር ያለምንም ችግር 

አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን 
አስረድተዋል። 

 እነዚህ የማሻሻያ ሥራዎች የተሻለ ኃይል ማቅረብ 
እንዲቻል አግዘዋል። በተጨማሪ መስመሮቹን ወይም 
የማከፋፈያ ጣቢያዎቹን ዝግጁ ማድረግ ብቻ ሳይሆን 
ከማመንጨት ጀምሮ አጓጉዞ ማከፋፈያ ጣቢያ የማድረስ 
ሥራ የኃይል አምራች መስሪያ ቤቱ ሥራ ሲሆን 
ከማመንጨት ጀምሮ ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር 
ትኩረት ተደርጎ ተሠርቷል ይላሉ።

እንደአቶ ሞገስ ገለፃ፤ አዲስ አበባና ዙሪያዋ ከፍተኛ 
ኃይል የሚፈልጉ መሆኑ ስለሚታወቅ፤ የሚፈለገውን 
ኃይል በእርግጥ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው 
የአገሪቱ ከተሞች ኢንዱስትሪዎች የሚፈልጉትን ኃይል 
ለማቅረብ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን አቅማቸው 
ከፍ እንዲል የማድረግ ሥራ ተሠርቷል። 

ከተሠሩ ሥራዎች መካከል በብልሽትና በተለያዩ 
ምክንያቶች ቆመው የነበሩ ዩኒቶች ሥራ እንዲጀምሩ 
ማድረግ ተችሏል የሚሉት አቶ ሞገስ፤ ሥራ የጀመሩ 
ዩኒቶች የማመንጨት አቅም መጨመሩን፤ የማመንጨት 
አቅማቸውን ቀንሰው የነበሩ ዩኒቶች ተጨማሪ ኃይል 
ማመንጨት የሚችሉበት ዕድል መፈጠሩን፤ ይህም 
ወደ ግሪድ የሚገባውን የኃይል መጠን ከፍ እንዲል 
ማድረጉን፤ የሚመነጨው የኃይል መጠን ሲጨምርም 
እጥረት እንደሚቀንስ የተናገሩ ሲሆን፤ የማከፋፈያ 
ጣቢያዎች  አቅም ማደጋቸውና የተለያዩ የማሻሻያ 
ሥራዎች መሠራታቸው ለችግሩ መቀረፍ የራሳቸውን 
አስተዋፅኦ ማበርከታቸውንም አስረድተዋል። 

በአገልግሎት ሰጪ መስሪያ ቤቱ የሚያጋጥመው 
ችግር ተመልሶ በኃይል ድርጅቱ ማከፋፈያ ጣቢያዎች ላይ 
ችግር ፈጥሮ የአንድ ወጪ መስመር ችግር በአጠቃላይ 
ከኃይል ማከፋፈያው ላይ ኃይል የሚያገኙትን በሙሉ 
እንዳይጎዳ የተለያዩ የጥንቃቄ እርምጃዎች መወሰድ 
ስላለባቸው በዚያ መንገድ የተጀማመሩ ርምጃዎች 
መኖራቸውንም የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ሞገስ 
ያስረዳሉ። 

 በዌብ ሳይት ላይ ተመስርቶ ብልሽት ሲያጋጥም 
ለሚያጋጥመው ብልሽት ምላሽ መስጠት የሚያስችል 
ሶፍትዌር በልፅጓል። ለምሳሌ በሜክሲኮ ያለው 
የማከፋፈያ ጣቢያው ላይ ካሉት ወጪ መስመሮች 
አንደኛው ወጪ መስመር ቢበላሽ ሶፍት ዌሩ 
የተበላሸውን ለይቶ በዚህ ቦታ ላይ ይሔ ብልሽት ለዚህን 
ያህል ደቂቃ አጋጥሟል ይላል። ስለዚህ እንደዚህ ዓይነት 
ብልሽቶች ሲያጋጥሙ ሶፍት ዌሩ የሚያገለግለው ለኃይል 
አቅራቢው ብቻ ሳይሆን ለአገልግሎት ዘርፉም በመሆኑ 
በተደጋጋሚ ኃይል እንዳይቆረጥ በማድረግ የጠቀመ 
መሆኑንም ያስገነዝባሉ። 

ሶፍትዌሩ ሁለቱ ድርጅቶች በሚኖራቸው ግንኙነት 
የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችልበትን ሁኔታ 
ለመፍጠር በመሆኑ፤ ተደጋጋሚ ችግር የሚያጋጥምበትን 
አካባቢ ለይተው መፍትሔ ማምጣት እንዲችሉ 
የማድረግ የእገዛ ሥራ የኃይል አቅራቢ መስሪያ ቤቱ 
መሥራቱን እና አሁን ላለው የተሻለ አገልግሎት የራሱን 
ሚና መጫወቱንም አብራርተዋል። 

እንደአቶ ሞገስ ገለፃ፤ የሁለቱ ተቋማት በተለይ 
ኦፕሬሽኑን የሚመሩት በኃይል መስሪያ ቤቱ በኩል 

የኃይል መቆራረጥ ችግሮችን እየፈታ ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ

ምሕረት ሞገስ የማከፋፈያ እና የማስተላለፊያ ጣቢያዎች ኦፕሬተሮች 
ዘርፍ ከአገልግሎት መስሪያ ቤቱ የሥርጭት ዘርፍ 
ጋር በቅርበት ይሠራሉ። ይህም በበኩሉ በቅርበት 
መስራታቸው የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት 
እና በጋራ መፍትሔ ለማስቀመጥ የሚያግዝ መሆኑ 
በራሱ አስተዋፅኦ አበርክቷል። 

ከሁሉም በላይ ግን የትኛውም ሰው ሊያስተውለው 
በሚችል መልኩ በተለይም በበዓላት ሰሞን ከፍተኛ 
የኃይል ተጠቃሚ ያለበት እና ኢንዱስትሪዎችም የኃይል 
ፍላጎታቸው ከነዋሪው ፍላጎት ጋር አብሮ የሚያድግበት 
ሁኔታ መኖሩን በማስታወስ፤  የኃይል አመንጪውም 
ከዚህም በላይ ፍላጎት ቢመጣ ሊያሟላ የሚችል 
ተጨማሪ መጠባበቂያ የመያዝ ሥራዎችን ከአገልግሎት 
ሰጪው መስሪያ ቤት ጋር እየተናበቡ ሲሠሩ ስለነበር 
ችግሮች ሊቀረፉ የቻሉት በእነዚህም ምክንያቶች ጭምር 
መሆኑንም ያብራራሉ። 

በዋናነት አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ትልልቅ 
ከተሞች ያለው የኃይል ፍላጎት አዝማሚያው ተለይቷል። 
ወደ ፊትም በምን ያህል መጠን ሊያድግ ይችላል? ይሔን 
እያደገ ሊሔድ የሚችለውን ፍላጎት የምናሟላው እንዴት 
ነው? የሚሉ መረጃዎች ተሰብስበው ትንተና ተሠርቷል 
የሚሉት አቶ ሞገስ፤ በዚህ ትንተና መሠረት የከተማዋን 
ብቻ ሳይሆን የመላ አገሪቱን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት 
ምን ያህል ኃይል ማመንጨት ይጠበቅብናል? ምን ያህል 
የማከፋፈያ ጣቢያዎች ሊኖሩን ይገባል?  የማስተላለፊያ 
መስመሮቻችን አቅም ምን ያህል መሆን አለበት? የሚሉ 
ዝርዝር ሥራዎች እየተሠሩ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። 

በዚያ መሠረት አብሮ ያደገ ሥራ ለመሥራት 
በተቻለ መጠን ጥረት እየተደረገ ነው የሚሉት ኃላፊው 
በአማካኝ በየዓመቱ 14 እና 15 በመቶ እያደገ የሚመጣ 
ፍላጎት መኖሩን እና ኢኮኖሚው እያደገ እና ሥራ 
የሚፈልገው ወጣት ቁጥር ደግሞ ሲጨምር በየጊዜው 
እያደገ የሚሔደውን ፍላጎት ማሟላት የሚያስችል ሥራ 
ሳይቋረጥ መሠራት እንዳለበትም ተናግረዋል። ይህ 
ካልተደረገ፣ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት እንደነበረው ወደ 
ፈረቃ ሥርዓት መግባት ግዴታ ይሆናል። ኢኮኖሚውን 
መደገፍ ሲገባ ለኢኮኖሚው የሚፈልገውን ኃይል 
ባለማቅረብ ችግሮች እንዲከሰቱ የማድረግ ሁኔታም 
ሊፈጠር ይችላል ሲሉም ነው በዘርፉ ብዙ መሥራት 
የሚገባ መሆኑን የተናገሩት።

አቶ ሞገስ ይህ እንዳይሆን ያንን አስቀድሞ ሊፈታ 
የሚችል ተጓዳኝ ሥራዎች እየተሠሩ መሆናቸውን 
አመልክተው፤ በዚህ መንገድ ከተማዋን ጨምሮ 
በመላው አገሪቱ እያደገ የሚሔደውን ፍላጎት ለማቅረብ 
የማስተላለፊያ መስመር፤ በተለይ የኃይል አቅራቢ መስሪያ 
ቤቱን የሚመለከቱ የከፍተኛ ኃይል የማስተላለፊያ 
መስመሮች እና ማከፋፈያ ጣቢያዎች አንዳንዶቹ ከዚህ 
በኋላ የሚመጣውንም ኃይል ለማስተናገድ በሚያስችል 
መንገድ ዝግጁ ሆነዋል ብለዋል። ምክንያቱም አስቀድሞ 
የማስፋፊያ እና የዓቅም ማሳደግ ሥራ የተሠራባቸው 
መሆኑንም አስታውሰዋል። 

አሁንም አገልግሎት ሰጪው መስሪያ ቤት 
ያልተጠቀመባቸው ያለ ሥራ የተቀመጠ አቅም መኖሩን 
ከጠቆሙ በኋላ፤ ከዚህ በኋላም ለተወሰኑ ዓመታት 
የኃይል ፍላጎቱ እየጨመረ ቢሔድ ለማስተናገድ 
የሚያስችል አቅም መኖሩን አመልክተዋል። ነገር ግን 
እነዚህ የማስተላለፊያ ጣቢያዎች እና ወጪ መስመሮች 
ዝግጁ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን፤ ለዚህ ዝግጁ ለሆነው 
መስመር የሥርጭት መስመሩ ደግሞ በአገልግሎቱ 
በኩል መሟላት አለበት ብለዋል።  

አገልግሎቱ ከዚህ ጋር አብሮ የሚሔድ የስርጭት 
መስመሮችን አቅም የማሳደግ እና የማስፋፋት ተጨማሪ 
ግንባታዎችን የማድረግ ሥራ ላይ ትኩረት ሰጥቶ 
የማይሠራ ከሆነ ግን፣ ሁለቱ ተቋማት እየሠሩት ያለው 
ሥራ ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አይደለም። 
ስለዚህ አብሮ የሚሔድ ሥራ መሠራት አለበት ብሎ 
በማመን ንግግር እየተደረገ ነው። ሥራ ያልተሠራባቸው 
እና ያልተጠቀሙባቸው ጣቢያዎች ላይ እንዲሠሩ 
ውይይቶች እየተደረጉ መሆኑን፤ እነርሱም የሥርጭት 
መስመሮቻቸውን አቅም የማሳደግ እና የማስፋፋት ሥራ 
ይሠራሉ ተብሎ የሚጠበቅ እንደሆነ ተናግረዋል። 

አቶ ሞገስ መኮንንአቶ በቀለ ክፍሌ
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ሴቶች
ማህበራዊ

ሰላማዊት ውቤ

‹‹በሕግ ፊት  አላወቅኩም  ማለት  ከተጠያቂነት  
አያድንም፡፡ በእርግጥ  እኔም  ወደ ሕገወጥ  የሰዎች  
ዝውውር  ወንጀለኝነት  የገባሁት   ሳላስበውና ጎጂነቱን 
ሳላውቀው ነበር›› ይሄን  ያለችን በቃሊቲ የሴቶች ማረሚያና 
ማረፊያ  ቤት  የቅጣት ጊዜዋን  እየፈፀመች  የምትገኘው  
የሕግ  ታራሚ ሣራ ተሰማ ናት።

ሣራ እንደነገረችን  ከአገር  የወጣችው  ለሥራ አመች 
በሆነና ጥሩ ገቢ በሚያስገኝ ሥራ ለመሰማራት ነው። 
ሆኖም ባላሰበቸው መንገድ የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር 
ሰንሰለት ጠልፎ ጣላትና ለወንጀል ዳረጋት፡፡ መጨረሻዋም 
ቃሊቲ ማረሚያ  ቤት ሆነ፡፡

‹‹ይሄን  እህቶቼ  ለስቃይ  የሚዳረጉበትን  ተግባር  
በመፈፀም  ገቢ እያገኘሁ ራሴን አስተዳድርና ለዘለቄታውም  
እኖራለሁ የሚል  ሀሳብ በእውኔ ቀርቶ  በህልሜም 
አስቤውና አይቼው አላውቅም›› ስትል በፈጣሪ ስም  
እየማለች  በተግባሩ  ሆን ብላ  አለመሰማራቷን  ትገልፃለች 
ታራሚዋ፡፡ 

የሕግ  ታራሚዋ ወደ አስከፊው  ተግባር  አገባቧን  
እንዳጫወተችንም  ለሥራ ከአገር  ከወጣች  በኋላ ከብዙ  
ሰዎች  ጋር  የመተዋወቅ  ዕድል  አግኝታ ነበር። በናይሮቢ 
ያለው ሆቴሏ በዚህ በኩል ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላታል፡፡ ወደ 
ሆቴሏ ከሚመጡት ደንበኞች አብዛኞቹ በሕገወጥ  የሰዎች 
ዝውውር የተሰማሩ  ነበሩ። እነዚህ ሕገወጥ ደላላዎች  
በኢትዮጵያ  ካሉ የተለያዩ  አካባቢዎች  በተለይም  ደግሞ  
የገጠሩ  የአገራችን  ክፍል  ሴት  ወጣትና  ታዳጊዎችን  
በሥራና  በሕይወታችሁ  ለውጥ  ታገኛላችሁ  በሚልና  
በተለያየ ማግባባትና ማታለል  እያመጡ  ወደ  አረብና  ወደ 
ተለያዩ  አገራት  ይልካሉ።

 ተግባሩ  በብዙ ሰዎች ቅብብሎሽ የሚፈፀም ነው። 
ከኢትዮጵያ ታች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳና  ክልል 
እንዲሁም  ክፍለ  ከተማ  ብሎም  እንደ ዋና  መዲናችን  
አዲስ  አበባ  ባሉ  አካባቢዎች ሁሉ ሕገወጥ የሰዎች 
ዝውውር ይከናወናል፡፡ ከፍ ሲል  ደግሞ እንደሸቀጥ  ሁሉ 
ክቡር  የሆነውን  የሰው ልጅ  በውጭ  አገር  ተቀምጠው 
ከአንዱ አገር ወደ ሌላው  አገር  የሚያሸጋግሩ  ሕገወጥ  
ደላሎች  ቃሉ ካነሳቸውም  ደግሞ  በሕገወጥ  የሰዎች 
ዝውውር  የተሰማሩ  ሰዎች በብርቱ  ይታገዛል፡፡ 

ታራሚዋ  የፀፀት  እንባ  ያቆረዘዙት  ዓይኖቿ  ያዘሉትን  
የቁጭት  እንባ  እያረገፉ  እንደነገረችን  ወደ ተግባሩ  ከገባች  
በኋላ  እንደተገነዘበችው  በተለይ  ምንም የማያውቁትና  
ስለ ጉዳዩ  ግንዛቤ  የሌላቸው  በገጠር  ያለው  አርሶ  አደር  
ልጆች  የነዚህ  ሕገወጥ  ደላሎች  ሰለባ  ናቸው፡፡ በእርሻ፤ 
በጉልጓሎ፤ በአረማ፤  በትምህርት  ገበታቸው፤ በገበያና  
በተለያዩ  ሥፍራዎች ሁሉ እነዚህ ደላሎች   እያንጃበቡ  
ይመለምሏቸዋል፡፡ 

የተሻለ ደመወዝ፤ የተሻለ ኑሮ፤ የተሻለ ገቢ  
እንደሚያገኙና  በአጭር  ጊዜም  እንደሚለወጡ፤ 
ከእነሱ  አልፈው  የቤተሰባቸውን  አኗኗርና  ሕይወት 
በብርቱ  እንደሚለውጡና ለሌሎች ጓደኞቻቸው  ሳይቀር  
እንደሚተርፉ  ይነግሯቸዋል፡፡ ሆኖም ይሄ  በአብዛኛው  
ወይም 99 በመቶ  ውሸትና  ማታለል  ነው፡፡ ምክንያቱም  
እነሱ  አቀባባይ  ናቸው፡፡ ከነሱ  በአንድ  ደረጃ  ከፍ ላለው  
ሕገወጥ  ደላላ  አሳልፈው  እስኪሰጧቸው   ድረስ  ብቻ  
ነው  ይሄን  የሚሏቸው፡፡ አሳልፈው  ከሰጡና   ክፍያ 
ካገኙ  በኋላ  ዞር ብለው  አያይዋቸውም፡፡ ልያቸው ቢሉም  
የገቡበትን ሥፍራ አያውቁም፡፡ ወይም ማወቅ  አይችሉም።

 እነዚህ  ታችኛው  ክፍል  ያሉትም  ሆኑ በየደረጃው  
እስከላይኛው  ያሉት  በሕገወጥ  የሰዎች  ዝውውር  
የተሰማሩ   ደላሎች የሚያስጨንቃቸው  ገቢያቸው  ነውና  
ስለነዚህ ነፍሶች ብዙም  አይጨነቁም፡፡ ነፍሶቹ  ከመነሻው   
እስከ   መድረሻው ከአካል ጉዳትና ከነፃ ጉልበት ብዝበዛ  
እስከ ሞት  ድረስ  ስለሚገጥማቸውም  ችግርም  ግድ  
አይሰጣቸውም፡፡ በጉዞ ላይ  በተለይ በእግር  ከሆነ  ከአገር 
የሚወጡት  በመንገድ  ለሚደርስባቸው  ብዙ  ስቃይና  
መከራ ሕገወጥ  አዘዋዋሪዎቹ  እራሳቸውን  ተጠያቂ  
አያደርጉም፡፡ በባህርም  ሆነ  በመኪናም  በነፍሶቹ  ላይ 
ለሚደርሰውም  እንዲሁ  በተመሳሳይ  ያገባናል  የሚሉ  
አይደሉም፡፡ 

ሌላው ቀርቶ  ነፍሶቹ  በለስ  ቀንቷቸው  በመንገዳቸው 
ላይ  ክፉ  ሳይገጥማቸው ከመካከለኛው  ምሥራቅ  ወይም  
ከአፍሪካ  በአንዱ  አገር  ቢደርሱና  ተቀባዩ  ያለ ደመወዝ  
ቢያሰራቸውና  እንደ  ባርያ  ቢገዛቸው  የሚደርስላቸው 

የለም፡፡  ፓስፖርታቸውም  በአሰሪዎቻቸው እጅ ነው  
የሚሆነው፡፡ መኖሪያም ፈቃድ ቢሆን  የሚያገኙበት  
ዕድል የላቸውም፡፤ በየትኞቹም አገር ቢሆን ከአሰሪዎቼ  
አምልጬ  እሄዳለሁ የሚሉ በፖሊስ እጅ  ወድቀው  ለባስ  
ችግር ነው  የሚዳረጉት፡፡ ዕውቀቱ የሌላቸው ለማምለጥ 
ሲሞክሩ ለእስርና እንግልት ይዳረጋሉ፡፡  ዕውቀቱ  ያላቸው  
ቢሆኑ   አማራጭ ስለሚያጡ  እንደ ባርያ ለአሰሪዎቻቸው  
በነፃ ለማገልገል ይገደዳሉ፡፡  

እነዚህ ሕገወጥ አዟዟሪዎች ከገጠሪቱ የኢትዮጵያ 
ክፍል ያልበሰሉ ሴቶችን ጭምር ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍል 
ይልካሉ፡፡ ከአፍሪካ  ሱዳን፣  ኬንያ፣  ደቡብ  አፍሪካ፣  
ጎረቤት  ጅቡቲ፣  ከሚልኩባቸው  ይጠቀሳሉ። ከመካከለኛ  
ምሥራቅ  ሳዑዲ  አረቢያ፤ የመን፣  ሊባኖስ  ሌሎችም  
አገራት  እንዲሁ  ይገኙበታል። ዳጎስ ባለ ገንዘብ ወደ 
አሜሪካም  እና አውሮፓ የሚያሻግሩ ደላሎችም አሉ፡፡ 

በእነዚህ ሕገወጥ አስተላላፊዎች ምክንያት  ከሞቀ  
ኑሮና  ከትምህርት  ገበታ  ሳይቀር  ተፈናቅለዋል። 
በተለይ  በሕገወጥ ተግባሩ  ብዙዎች ነፍሶቹ  አድራሻቸው 
አለመታወቁን  አንዳንድ ቤተሰቦች ሲያነሱ  የዝሆን ጆሮ 
ይስጠኝ የሚሉበት  እንደነበርም  ታስታውሳለች፡፡ 
እናም  በሆቴሏ አማካኝነት  የተዋወቋት ሕገወጥ የሰዎች 
አዘዋዋሪዎች  ቅልጥፍናዋንና  ዕውቀቷን  አስተውለው  
ሣራን  ቀስ በቀስ   የሥራቸው  ተባባሪ  አደረጓት። የአራት  
ልጆች  እናት  የሆነችው  የሕግ  ታራሚዋ  ሣራ  በዚህ  ዓለም  
አቀፍ  የወንጀል  ተግባር  ላይ በዚህ መልኩ  ተሰማርታም  
በመገኘቷ  ከኬንያ  በኢንተር  ፖል  አማካኝነት  ተይዛ  ወደ  
ኢትዮጵያ  መጣች፡፡

ታራሚዋ  እንደምትለው  በሕገወጥ ወንጀሉ 
ተሰማርታ በመገኘቷ ብዙ  መብቶቿን አጥታለች፡፡ ከልጆቿ  
ተለያይታለች፡፡ ሁለቱን  ልጆቿ  እዚያው  ኬንያ  ሆና  ነው  
ከእሷ በመነጠል  አንዳቸው  አሜሪካ  ሌላኛቸው  ለንደን  
የሄዱት፡፡ ሁለቱ በትውልድ  ኢትዮጵያዊ  በመሆናቸው  
ከእሷ  ጋር  ወደ ኢትዮጵያ  ቢመጡም  ወንጀለኛ መሆኗን 
ሲያዩ  አንዷን   ልጇን  የአባቷ  ቤተሰቦች ሊያሳድጓት 
ተረከቧት፡፡ ሌላዋ  ደግሞ ተረካቢ አልነበራትምና  
ባላጠፋችው  ጥፋት ገና በ14 ዓመቷ  አብራት  ዘብጥያ  
ወረደች፡፡ በተለይም  ጥፍር  ይነቀልበት  ነበር  በምትለው  

ማዕከላዊ  ጦሷ  ለታዳጊ ልጇ  እስኪተርፍ  ለስምንት  
ወራት ብዙ  ስቃይና  መከራን  ስትቀበል ቆየች፡፡ 

‹‹ታራሚዋ  ሁኔታውን  ለሠራሁት ሥራ ሲያንሰኝ ነው›› 
ስትል በፀፀት ታስታውሰዋለች፡፡ ከራሷ አልፎ የልጇን 
ሕይወት መስረቋ  በብርቱ እንደሚፀፅታትም ታወሳለች፡
፡ በተግባሩ  የተሰማሩ  ሴቶችም ሆኑ ወንዶች  የራሳቸውን  
ብቻ  ሳይሆን  የልጆቻቸውን፤ የቤተሰባቸውንና  
በአጠቃላይ  የብዙ  ማህበረሰብና ሕዝቦችን  ሕይወት 
እንደሚጎዱ  በልጇ ላይ ጭምር የደረሰውን ስቃይና መከራ 
በማሳያነት  ታነሳለች፡፡

ታራሚዋ ሣራ ከስምንት ወር የማዕከላዊ  ቅጣት በኋላ  
በ2007 ዓ.ም ወንጀለኛነቷ በፍርድ ቤት ተረጋግጦ  ወደ  
ፌዴራል  ማረሚያ  ቤት  ኮሚሽን  የሴቶች ማረሚያና 
ማረፊያ ማዕከል ተዘዋወረች፡፡ አሁን ላይ  ቅጣቷን 
ለመፈፀም  ሁለት ዓመታት ከጥቂት ወራት  ይቀራታል፡፡

ሳራ በወንጀሉ ስትያዝ የ14 ዓመት ታዳጊ የነበረችው 
ልጇም ሆነች እሷ  የተለያዩ  ሙያ ባለቤቶች  የሚሆኑበት  
ስልጠና  ተሰጥቷቸው  በዚያው  በማረሚያ ቤቱ  በሥራ 
ተሰማርተዋል፡፡ ልጇ  የተለያዩ ሙያዎች ስልጠና አግኝታ  
የራሷን ሥራ እየሠራች  መገኘቷ እንደተጠበቀ ሆኖ እሷ 
በበኩሏ አሁን ላይ ከሌሎች ሴት የሕግ ታራሚዎች ጋር 
‹‹ማራኪ የልብስ ጥበብ ሙያ›› የሚል ስያሜ ባለው ማህበር 
ተደራጅታ የእርምት ጊዜዋን ከመፈፀም ጎን ለጎን ገቢ 
በማግኘት ላይ ትኛለች፡፡

‹‹ማረሚያ ቤት ጥሩ ነው ብለሽ የምትናገሪበት ቦታም 
አይደለም›› የምትለው ታራሚዋ ሆኖም ማረሚያ ቤት 
ሰው  ውጭ ሆኖ እንደሚያየውና እንደሚያስበው የስቃይና 
የመከራ ብሎም የሰው ልጆች ሰብአዊ መብት  የሚረገጥበት  
ቦታ አይደለም፡፡ ማረሚያ ቤት መማር ከፈለጉ የሚማሩበት 
መታረም፤ የዕውነት መታረም  ከፈለጉ  የሚታረሙበት፤ 
መሥራት ከፈለጉም  የሚሠሩበት፤ ቀኑን ሙሉ ቁጭ ብሎ 
መዋልም ከፈለጉ ቁጭ ብለው መዋል  የሚችሉበትና  
የታራሚው  ፍላጎትና ሰብዓዊ መብት  የሚከበርበት  
ነው›› ትላለች፡፡ በተለይ ቀድሞ የነበረው የማረሚያ ቤቶች 
ሰብአዊ አያያዝ መሻሻሉን ታስረዳለች፡፡

ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ‹‹አሰቃቂ ሥራ ነው›› ስትልም 
ከልቧ ትናገራለች፡፡ በቅርብ  ወደ ሞት መንገድ  የሚለውን  

መጽሐፍ  ካነበበች በኋላ ‹‹እኔም ስሠራ የነበረው ነገር ይሄን 
ነው እንዴ›› በማለት ራሷን በፀፀትና በአግራሞት መጠየቋን  
ትጠቅሳለች፡፡

‹‹የማይሳሳተው  ፈጣሪ ብቻ ነው፡፡ እኔ ተሳስቻለሁ›› 
ስትልም በተግባሩ መፀፀቷን በቁጭት ትናገራለች፡፡ 
እንደምትለው በሰዎች መከራና ስቃይ  የሚበላ  ምግብም 
ሆነ የሚገኙ ጥቅሞች ሁሉ ጥሩ  አይደሉም፡፡ ይህ ወንጀል 
ነው፡፡ ስለዚህም በዚህ ወንጀል ውስጥ የሚሳተፉ አካላት 
የሚጎዱት ምንም የማያውቁ ንጹሃንን ሕይወት ነውና 
ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ስትል ምክሯን ትለግሳለች።

ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ዓለም አቀፍ ወንጀል 
እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ፡፡ እንዲህ ዓይነት 
ዓለም አቀፍ ወንጀሎች በዓለም አገራትም ሆነ ሕዝቦች 
በብርቱ የሚወገዙ ናቸው፡፡ በአብዛኛው  እንዲህ  ባሉ 
ወንጀሎች ተፈርዶባቸው  በማረሚያ  ቤቱ  የሚገኙ 
ታራሚዎች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ በአመክሮም 
ሆነ በምህረት ከስር የሚፈቱበት ዕድል ሊኖር አይችልም 
ሲሉ በየፊናቸው አስተያየታቸውን የሰጡን በፌዴራል 
ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሴቶች ማረሚያና ማረፊያ ማዕከል  
ዳይሬክተር ምክትል  ኮሚሽነር አለም ጥላሁንና የማረሚያ 
ቤቱና ማረፊያ ቤቱ አባልና የሴቶችና ሕፃናት  ወጣቶች  
ጉዳይ  ኃላፊ  ምክትል  ኢንስፔክተር  በዛብሽ  ማርያም  
ናቸው፡፡

 ኃላፊዎቹ  በማረሚያና ማረፊያ  ቤቱ  ከሚገኙት  
558  ታራሚ  ሴቶች  መካከል  በሕገወጥ የሰዎች 
ዝውውር ወንጀል  የገቡ እንዳሉ ያነሳሉ፡፡ ሆኖም  የሰብአዊ 
መብቶቻቸው  ተከብሮ በመልካም አያያዝ  እንደሚገኙና  
በቆይታቸው የእነሱን ፈቃድ ብቻ መሠረት በማድረግ 
የተለያየ ሙያ ስልጠና እንዲወስዱና  የእርምት ጊዜያቸውን  
ከመፈፀም ጎን ለጎን በተለያዩ የገቢ ማስገኛ ሥራዎች 
እንዲሰማሩ እየተደረገ ነው፡፡ ቅጣታቸውን ፈፅመው 
በሚወጡበት ጊዜ በሥራ ለመሰማራት የሚያስችላቸውን 
ገቢ እንዲያገኙ  እንደሚደረግም  ገልፀውልናል፡፡ 

አሁን በጡረታ ላይ  የሚገኙትና ለረጅም ጊዜ 
በዳኝነትና በሕግ  ጉዳዮች  ላይ  ሲሠሩ  የቆዩት የሕግ  
ባለሙያ  ተሾመ  እሸቱን  በጉዳዩ  ዙሪያ  አስተያየት  
ጠይቀናቸው  የሰጡንን  አስተያየት  ለሌሎች  በወንጀሉ 
ላይ ተሰማርተው ለሚገኙ ትምህርት  ይሆናል  በሚል 
እንደሚከተለው  በጽሑፉ ውስጥ  አካተነዋል፡፡  
ባለሙያው  እንደሚሉት  ታዲያ  ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር 
ወንጀል በዓለምም ሆነ በአገራችን ‹‹የባርያ ዘመን››  ተብሎ 
በአሳፋሪና በአፀያፊነቱ በመታወቅ ረጅም ዘመን ያስቆጠረ 
ታሪክ ያለው እንጂ አዲስ አይደለም።

በታሪክ  ስናነሳውም  በዚህ ተግባር ተሳትፎ  መገኘት  
የሚያሳፍርና  የሚያፀይፍ በከባድ ዓለም አቀፍ ወንጀልም  
የሚያስጠይቅ  ሕገወጥ  ተግባር  ነው ብለው  የዓለም 
አገራት በሙሉ ያወገዙት ነው፡፡ በተለይ ኢትዮጵያ ከመቶ 
ዓመት በፊት ያወገዘችውና አሁንም በብርቱ  እያወገዘችው 
ያለ እኩይ ተግባር ነው፡፡ 

የሰው ልጅ በከፍተኛ ደረጃ ሰልጥኗል በሚባልበት  ጊዜ  
ሰውን ሸጦ እንጀራ መብላት በጣም  አፀያፊና ነውረኛ  ሥራ 
ነው፡፡ ‹‹ያላመረትከውንና እንድትሸጠው ፈቃድ  የሌለህንና  
ደረጃውን ያልጠበቀ  ዕቃ መሸጥ  የለብህም››  እያለ  ባለበት  
ሰዓት ክቡር የሆነውን  የሰው ልጅ መሸጥ ሴትም ያድርገው  
ወንድም ያድርገው፤የተማረም ሰው ያድርገው ፤ያልተማረም  
ሰው ያድርገው  ነውር ነው፡፡ ምክንያቱም ተግባሩን 
ማንም ሰው ሊያደርገው  አይገባም፡፡ የዚህ  ድርጊት 
መንስኤው ስግብግብነት ነው፡፡ ራሳቸውን  ከሌሎች 
ሰዎች  አብልጠው ለመኖርና ለመጠቀም  የሚያደርጉት 
ሩጫ ነው፡፡ በመሆኑም ሁላችንም ልናወግዘው  ይገባል፡፡ 
አዲስ ባለመሆኑ ሲወገዝም የኖረ  ነው፡፡ የሕገወጥ የሰዎች 
ዝውውር ወንጀል ፈፃሚዎች በተለይም  ሣራ በኢንተር 
ፖል ተፈልጋ  ልትመጣ  የቻለችው  የዓለም ሕዝብ  
ያወገዘው  ዓለም  አቀፍ ወንጀል  ስለሆነም  ነው ባይ ናቸው 
የሕግ ባለሙያው፡፡ 

ወንጀልነቱን  የከፍ  የሚያደርገው  የሰው  ልጅ  
በሰው  ላይ  ለምንድነው  የሚጨክነው  የሚለው  
ሲመዘን  ወንጀሉን ከባድ ያደርገዋልም  ባይ ናቸው። በዚህ 
ምክንያት ወንድም ሆነ ሴት ድርጊቱን ሲፈጽሙ የተገኙ 
ሰዎች ከፍተኛ ቅጣት  እንደሚያጋጥማቸው በሕግና ደንቡ 
በግልፅ የተቀመጠ እንደሆነ ያወሳሉ፡፡ ይሄን ወንጀል 
ፈጽመው በእስር ጊዜ  ለሚደርስባቸው ማንኛውም  ጉዳት  
ተጠያቂዎቹ  ራሳቸው  እንጂ  ሌላ  አካል  ሊሆን  አይችልም 
የሚልም አቋም አላቸው፡፡

የሕገ ወጥ አዟዟሪዋ ኑዛዜ

ሣራ ተሰማ፣



በጋዜጣዉ ሪፖርተር 

አዲስ አበባ፡ በኢራን ወታደራዊ ፋብሪካ ላይ 
በተፈጸመው ጥቃት የእስራኤል እጅ እንዳለበት የአሜሪካ 
ባለስልጣናት ተናግረዋል።

ኢስፋሃን በተሰኘችው ከተማ በርካታ የኢራን 
የኒዩክሌር ጣቢያዎች የሚገኙባት አቅራቢያ የሚገኘውን 
ፋብሪካ በሶስት ድሮኖች ነው ለማጥቃት የተሞከረው። 
ቴህራን ግን ድሮኖቹን መታ መጣሏን እና የከፋ ጉዳትም 
እንዳልደረሰ ገልጻለች።

ፍንዳታው መጠነኛ ጉዳት አድርሷል ያለው የሀገሪቱ 
መከላከያ ሚኒስቴር፥ የጉዳቱን መጠን ግን አላብራራም። 
የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንም ጥቃቱን ያደረሱ ድሮኖች 
መመታታቸውን ያሳያል ያሉትን የቪዲዮ ምስል 
አጋርተዋል

የአደጋ ጊዜ ተሽከርካሪዎች በፋብሪካው ዙሪያ 
በብዛት ሲንቀሳቀሱ መታየታቸውም የደረሰው ጉዳት 
“መጠነኛ” አለመሆኑን ያመላክታል እየተባለ ነው።

ከዚህ ጥቃት ጀርባም የኢራን የረጅም ጊዜ ባላንጣ 
እስራኤል እንዳለችበት የአሜሪካ ባለስልጣናት ነገሩኝ 
ብሎ ሬውተርስ ዘግቧል።

ወልስትሪት ጆርናልም ስማቸውን ካልጠቀሳቸው 
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ማረፊያ

ዓለም አቀፍ

አዲስ ዘመን ድሮ

ኃይለማርያም ወንድሙ

ከ44 ዓመት በፊት ጥር ወር ላይ የታተሙ 
ጋዜጦችን ለዛሬው የአዲስ ዘመን ድሮ ዓምዳችን 
መርጠናል። በወቅቱ በዘነበ ዝናብና በተከሰተ መብረቅ 
በተለያዩ አካባቢዎች በሰዎችና በእንስሳት ላይ ጉዳት 
ደርሶ ነበር። በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በፊት ገጽ ላይ 
ብታምኑም ባታምኑም በሚል ዓመድ ሥር ባወጣው 
ዘገባም ፤አንድ ፈረንሳዊ በአፍላ ዕድሜው ታስሮ 
የዕድሜውን እጥፍ እስር ቤት ቆይቶ እንዲፈታ ተወሰነ፡
፤ ሆኖም በወቅቱ በተከሰተ ጦርነት ተረስቶ በእስር 
ሊቆይ ተገደደ።በመጨረሻ ግን በእርጅና ዘመኑ ተፈታ 
ይለናል።ሌሎች ግርምትን የሚፈጥሩ የቆዩ ዘገባዎችንም 
ለትውስታ አካተን እንደሚከተለው አቅርበናል። 
መብረቅ ጉዳት አደረሰ

አሰላ፤ (ኢ-ዜ-አ-) በአሩሲ ጠቅላይ ግዛት በጭላሉ 
አውራጃ በበቆጂ ወረዳ ፋሪቾ በተባለው ቀበሌ ባለፈው 
ሳምንት ውስጥ በጣለው ኃይለኛ ዝናብ የጣለው መብረቅ 
የሁለት ሴቶች ሕይወት አጠፋ ።

በዚሁ የመብረቅ አደጋ የሞቱት ሰዎች እመት 
ወርቂቱ ሰንበታና እመት ዲቦ ዋዩ የተባሉ ሴቶች ናቸው።

ጎሬ ፤(ኢ-ዜ-አ-) በኃሎ ሐሙማ ምክትል ወረዳ 
በተራ በተባለው ቀበሌ ሰሞኑን በዘነበው ዝናብ 
የጣለው መብረቅ የአቶ አየለ ቱራ ንብረት የሆኑትን 
፪ የቀንድ ከብቶች ገደለ። በዚሁ የመብረቅ አደጋ 
በሰውና በለሌላ ንብረት ላይ አንዳች ጉዳት ያልደረሰ 
መሆኑን ምክትል ወረዳ ገዥው መምሬ ዓለማየሁ ኪዳነ 

ወልድ ገለጡ።የኃሎ ሐሙማ ወረዳ ግዛት የሚገኘው 
በኢሉባቡር ጠቅላይ ግዛት በጎሬ አውራጃ በዓሉ ወረዳ 
ነው። (ጥር 1 ቀን 1961 ዓ.ም ከታተመው አዲስ ዘመን )
ያለ ፈቃድ ቤት የሠሩ ፳፮ ሰዎች ፰፻ ብር ተቀጡ

(ከአዲስ ዘመን ጋዜጠኛ)፤ 
ያለ ማዘጋጃ ቤት ፈቃድ የከተማይቱን ፕላን 

ሳይጠብቁ እንደፈለጋቸው በአዲስ አበባ ከተማ 
ክልል ውስጥ ያለፈቃድ ቤት ሠርተው በመገኘታቸው 
፤በፈጸሙት ወንጀል በማዘጋጃ ቤቱ ነገረፈጅ  
ከተከሰሱት ተከሳሾች ውስጥ ፳፮ቱ አድራጎታቸው 
በማስረጃ ስለተረጋገጠባቸው ፤ላደረጉት ጉድለት ፰፻ 
ብር ተቀጥተው የሠሩት ቤት እንዲፈርስ የተፈረደባቸው 
መሆኑ ታውቋል።

የቤታቸው ግምት የሚጠይቁት መጀመሪያውኑ 
ቤቱ በሕጋዊ ፈቃድ የከተማውን ጠቅላላ አቀማመጥና 
ሥሪት ያወቀና በጠቅላላው በፈቃድ የሠራ ሆኖ ሲገኝ 
ነው። በአሁኑ ጊዜ ያለ ፈቃድ የሚሠሩ ቤቶች ያለግምት 
ከመፍረሳቸውም በላይ ፤ ባለንብረት በሕግ ፊት ቀርቦ 
ተገቢ መቀጫ ይቀጣል።

በድብቅ ተሠርቶ ሳይታይ ቢቆይ እንኳ ቤቱ 
የተሠራበትን ፈቃድ ካላቀረበ በቀር ፤ የወሀ መሥመር 
ከመከልከሉም ሌላ ፤ የሚሰጠውን አገልግሎት 
የሚያቋርጥ በመሆኑ ፤ ማናቸውም ቤተ ሠሪ ቤቱን 
ከመጀመሩ በፊት ሕጋዊ ፈቃድ እንዲኖረው ያስፈልጋል። 

የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በአዲስ አበባ ከተማ 
ውስጥ የሚሠሩት ቤቶች ሁሉ ለከተማው ውበትና 
ለኗሪዎችም ምቾትና ጥቅም እንዲያስገኝ በማሰብ 

ቤቶችና አጥሮችም ጭምር በተደረገው ዘመናዊ ጥናት 
ተከትለው እንዲሠሩ ያደረገውና የሚያደርገውም 
በዚሁ ፕላን መሠረት ነው።በዚሁ ዓላማ በአዲስ አበባ 
ከተማ በ፲፱፻፶፭ ዓ-ም- እስከ ፲፱፻፷  ዓ-ም- ማለት 
በ፭ ዓመት ጊዜ ውስጥ ፫ሺህ ፪፻፳፩ ዘመናዊ መኖሪያ 
ቤቶች ፩፻፳፰ ታላላቅ ፎቆች፤ ፫፻፯ የንግድ ሱቆች ፤ 
፳፩ ኢንዱስትሪዎች ፤፲፪ ትምህርት ቤቶች ፤፲፮ የነዳጅ 
ማደያዎች ፤በጠቅላላው ለ፭ሺ ፰፻፷፩ ፈቃድ ጠያቂዎች 
ፈቃድ ተሰጥቷቸው ሲሠሩ ፤፩፻፸፫  ቤቶች በፈቃድ 
እንዲታደሱ ተደርገዋል።

ስለዚህ ያለ ፈቃድ የሚሠሩት ቤቶችና በየዓመቱ 
በሕጋዊ ፈቃድ የሚሠሩት ሲማዘን ፤በመቶ ሁለት 
በፈቃድ የሚሠሩት ይበልጣል። ይህም የሚያሳየው 
ቤትን በፕላን ፤ወይም በፈቃድ መሥራት ምን ዓይነት 
ጥቅም እንዳለው ቤተ ሠሪዎች እየተረዱት መሔዳቸውን 
ይገልጣል።

ቢሆንም ይህንን ያልተረዱት አንዳንድ ቢኖሩ 
፤እንዲረዱልንና በራሳቸው ላይ የሚደርሰውን ኪሣራ 
ተገንዝበው ከዚሁ አጉል ተግባር እንዲርቁ አደራ 
እንላለን ሲል ከማዘጋጃ ቤት ፕሬስ ክፍል የተገኘው ዜና 
ያስረዳል። (ጥር 7 ቀን 1961 ከታተመው አዲስ ዘመን)
ብታምኑም ባታምኑም
በእስር ቤት ስለተረሳው ሰው

ማርከስ ደ-ፒለር የተባለ ፈረንሳዊ ሰው በንግሥቲቱ 
አፏጭተሃል በመባል ተከስሶ በ፲፯፻፹፮ ዓ-ም- ወደ እስር 
ቤት ተላከ። ፒለር በዚያን ጊዜ ፤ ወደ አስር ቤት ሲላክ 
የ፳፪ ዓመት ወጣት ነበር። ፐሊር በአንድ ቦታ ፬ ዓመት 

ያህል በእግር ብረት ታስሮ ከቆየ በኋላ ፤ ወደ ሌላ እስር 
ቤት በምስጢር ተዛውሮ ፤ወዲያው የመንግሥታት ለውጥ 
ሆነና የአዲሱ መንግሥት ሕግ የፐሊርን መፈታትም፤ 
ሆነ መታሰር ሳይደግፈው ቀረና እንደገናም የርሱ ጉዳይ 
እስኪታይ ድረስ ፳፬ ዓመት ታሰረ። ከዚያም የናፖሊዮን 
ዘመነ መንግሥት መጣና የፐሊር ጉዳይ ታይቶ ወዲያው 
እንዲለቀቅ ሲታዘዝ ፤በመሐሉ ጦርነት ተነሳና የፐሊር 
ጉዳይ አሁንም ተረሳ ።ያፏጨባት ንግሥት ከሞተች ፵፫ 
ዓመቷ አልፏል። 

በመጨረሻም በ፳፪ ዓመቱ እስር ቤት የገባው 
ወጣት፤ነገሥታት ሲፈራረቁ የምስኪኑም ጉዳይ እየተረሳ 
በእግር ብረት ታስሮ ከ፩ መቀመጫ ሳይነቃነቅ አምሳ 
ዓመት ሙሉ ከታሰረ በኋላ ፤እግዚአብሔር በቃህ ሲለው 
የ፸፪ ዓመት ሽማግሌ ሆኖ በ፲፰፻፴፮ ዓ-ም- ከእስር ቤት 
ዓለም ወጣ።

ሴኔጋልና ጊኒ ከዓለም ሁሉ ልዩና እንግዳ የሆነ የባልና 
ሚስት መፋታት ሕግ ነበራቸው ። እሱም መጀመሪያ 
ባልና ሚስት ሲጋቡ ፤ባል ለሚስት ፩/ ልብስ ይሰጣታል። 
ይህም ልብስ ሲያልቅ የባልና የሚስትነታቸው ዘመን 
ያበቃል ይላሉ። ኑሯቸው አስደሳች ከሆነ ሚስትየዋ 
የተሰጣትን ልብስ በጥንቃቄ እየያዘች ቶሎ እንዳያልቅ 
በማለት አንዳንድ ጊዜ እንድትለብሰው  ይደረጋል። 
ለመፋታት ሀሳብ ያላቸው ግን ልብሱ ቶሎ እንዲያልቅና 
ተፋትተው እንዲያርፉ ያለ ቅያሬ ትለብሰዋለች ። 
ከዚያም የልብሱም ክር ከታየ ወዲያው  ባልና ሚስት 
ይፋታሉ ይባላል። (ጥር 1 ቀን 1961 ዓ.ም ከታተመው 
አዲስ ዘመን )

በጋዜጣዉ ሪፖርተር 

አዲስ አበባ፡ በሶማሊያና አጎራባች አገሮች ዘግናኝ 
ጥቃቶች እየፈጸመ ያለዉ አልሸባብ በተወሰደበት እርምጃ 
ቁልፍ ወታደራዊ ይዞታዎቹን እየለቀቀ መሆኑ ተገለጸ።

የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሀሙድ ነሃሴ 2022 
በቴሌቭዥን ባደረጉት ንግግር በሀገሪቱ በርካታ ጥቃቶችን 
በማድረስ የንጹሃንን ህይወት እየቀጠፈ በሚገኘው አልሸባብ 
የሽብር ቡድን ላይ “አጠቃላይ ጦርነት” እንደሚካሄድ 
ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው።

የፕሬዝዳንቱ የጦርነት አዋጅ የመጣው በማዕከላዊ 
ሶማሊያ የሚገኙ የአካባቢው ጎሳዎች አልሸባብ በግዛታቸው 
ላይ እየደረሰ ያለውን ጭቆና በመቃወም ማመጻቸውን 
ተከትሎ ነበር።

የሶማሊያ መንግስት ወታደራዊ ሃይሎች ከሃምሌ ወር 
ጀምሮ መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ ሲወስዱ መቆየታቸውም 
የሚታወቅ ነው።

ጥቃቱን ተክትሎም ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንደለው 
የሚነገርለትና የቀጠናው ስጋት የሆነው ታጣቂ ቡድን 
አልሻባብ፤ ከዋና ዋና ወታደራዊ ይዞታዎቹ እያፈገፈገ ይገኛል።

የሶማሊያ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል 
አዛዥ ኢስማኢል ዳሂር ኦስማን፤ መንግስት ከእነሱ ጋር 
የሚዋጉትን የአካባቢውን የጎሳ ሚሊሻዎችን መደገፍ ከጀመረ 
በኋላ አልሸባብ እያፈገፈገ ነው ብለዋል።

“በአልሻባብ ጭቆና ከተማረሩ ከአካባቢው ዜጎች 
ጋር በመተባበር መንግስት ጥቃት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 
አልሸባብ በማዕከላዊ ሶማሊያ የነበሩትን ምሽጎቹን እያጣ 
ነው” ሲሉም ተናግረዋል።

የኢስማኢል ዳሂር ኦስማን ሃሳብ እንደሚጋሩ የገለጹት 
የሶማሊያ የቀድሞ የስለላ ባለስልጣን ኮሎኔል አብዱላሂ አሊ 
ማው በበኩላቸው ታጣቂዎቹ የቁልቁለት ጉዞ ላይ ናቸው 
ብለዋል።

አልሸባብ ሲቆጣጠራቸው ከነበሩ ዋና ዋና ከተሞች 
እና መንደሮች ማፈግፈጉ “የመጨረሻቸው መጀመሪያ 
ይመስለኛል” ሲሉም ነው የተናገሩት የቀድሞ የስለላ 
ባለስልጣኑ።

በማዕከላዊ ሶማሊያ እና ደቡብ ምዕራብ ግዛት የሚገኙ 
እንደ ሂራን፣ መካከለኛው ሸበሌ፣ ጋልሙድግና የመሳሰሉ 
አከባቢዎችና ከተሞች አሁን ላይ አልሻባብ ለቆ የወጣባቸው 
እንደሆኑም ቪኦኤ ዘግቧል።

አልሻባብን ከወሳኝ ወታደራዊ ይዞታዎቹ ለማስለቀቅ 
በተካሄደው ዘመቻ ከ2 ሺህ በላይ የሽብር ቡድኑ አባላት 
መገዳለቸውም ነው የተገለጸው።

ከተጀመረ ስምንተኛውን ወር ሊያስቆጥር ቀናት ብቻ 
የቀሩት የሶማሊያ ወታደሮች ጸረ አልሸባብ ዘመቻ በቀጣይ 
በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች አዲስ የጦር ግንባሮችን ለመክፈት 
በዝግጅት ላይ መሆኑን የሶማሊያ መከላከያ ሚኒስቴር 
አስታውቋል።

እስራኤል በኢራን ወታደራዊ ፋብሪካ ላይ 
ጥቃት መፈጸሟ ተገለጸ

ምንጮች ቴል አቪቭ ለጥቃቱ ተጠያቂ መሆኗን 
ማረጋገጡን አስነብቧል።

የዋይትሃውስ ባለስልጣናት ዋሽንግተን ከዚህ 
ጥቃት ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ተሳትፎ እንደሌላት 
ግን መግለጻቸውን ዘገባው አክሏል።

የፔንታጎን ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጀነራል 
ፓትሪክ ሬይደር፥ በድሮን ጥቃቱ ዙሪያ አሜሪካ እጇ 
እንደሌለበት ከመግለጽ ውጭ ተጨማሪ ማብራሪያን 
ከመስጠት ተቆጥበዋል።

የእስራኤል ባለስልጣናትም ለቀረበው ወቀሳ ምላሽ 
ከመስጠት ተቆጥበዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ባለፈው 
ወር ዳግም ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ለመጀመሪያ 
ጊዜ ነው በቴህራን ላይ የድሮን ጥቃት በመፈጸም 
የተወቀሱት።

እስራኤል በነዚህ የኒዩክሌር ማብለያ ጣቢያዎች 
ያነጣጠሩ ጥቃቶችን ለመፈጸም ተደጋጋሚ ሙከራ 
ማድረጓን ኢራን ትገልጻለች።

ባለፈው አመት ሃምሌ ወር ላይም በኢስፋን 
የሚገኘውን ግዙፍ ወታደራዊ ፋብሪካ ለማፈራረስ ከቴል 
አቪቭ ጋር እያሴሩ ነው ያለቻቸውን የኩርድ ታጣቂዎች 
በቁጥጥር ስር ማዋሏን መግለጿ የሚታወስ ነው።

አልሸባብ ቁልፍ ወታደራዊ ይዞታዎቹን 
እየለቀቀ ነው

የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን
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ቦጋለ አበበ

ያለፉት የሳምንቱ የዕረፍት ቀናት ከአውሮፓ እስከ 
አሜሪካ፣ ከኤሽያ እስከ አፍሪካ የአትሌቲክሱ ዓለም 
በውድድሮች ሥራ በዝቶባቸው አልፈዋል። በቤት ውስጥ፣ 
በጎዳና ላይ፣ በማራቶንና አገር አቋራጭ ውድድሮች በርካታ 
የዓለማችን ከተሞች በሳምንቱ የዕረፍት ቀናት ፉክክሮችን 
ያስተናገዱ ሲሆን ኢትዮጵያውያን አትሌቶችም በብዙዎቹ 
ድል ቀንቷቸዋል። 

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በድል ከደመቁባቸው 
ውድድሮች አንዱ በጀርመን ካርልሹ የተካሄደው የዓለም 
የቤት ውስጥ የዙር ውድድር ነው። በዚህ ውድድር  
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በ3 ሺ ሜትር በሁለቱም ጾታ ድል 
ቀንቷቸዋል፡፡

በሴቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከአንድ እስከ አምስት 
ተከታትለው በመግባት ውድድሩን በበላይነት አጠናቀዋል፡፡ 
አትሌት ለምለም ኃይሉ 8:37: 55 በሆነ ሰዓት ቀዳሚ ሆና 
ስታጠናቅቅ፣ የ3ሺ ሜትር መሰናክል የዓለም ቻምፒዮና የብር 
ሜዳሊያ አሸናፊዋ አትሌት ወርቅውሃ ጌታቸው 8:37:98 
በማጠናቀቅ ሁለተኛ ሆናለች። አትሌት ዳዊት ስዩም 8:39:20 
ርቀቱን በማጠናቀቅ ሦስተኛ ሆና ጨርሳለች። አትሌት ሚዛን 
ዓለም እና አትሌት ዘርፌ ወንድማገኝ አራተኛና አምስተኛ 
ደረጃን በመያዝ ውድድራቸውን አጠናቀዋል።

በተመሳሳይ በወንዶች 3 ሺ ሜትር ውድድር አትሌት 

ኢትዮጵያውያን በድል የደመቁባቸው የሳምንቱ 
የአትሌቲክስ ውድድሮች

አብዲሳ ፈይሳ በ7:40:35 አሸናፊ ሲሆን የቦታውን ክብረወሰን 
በማሻሻል ጭምር ነው። ሌላኛው ኢትዮጵያዊ አትሌት አዲሱ 
ግርማ 7:41:53 በመግባት ሦስተኛ ደረጃን ይዞ እንዳጠናቀቀ 
የዓለም አትሌቲክስ መረጃ ያመለክታል፡፡

በሳምንቱ መጨረሻ ሌላኛው ተጠባቂ ውድድር በጃፓን 
ኦሳካ የተካሄደው የሴቶች ብቻ ማራቶን ሲሆን የአሸናፊነት 
ግምት ተሰጥቷት የነበረችው ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ሄቨን 
ኃይሉ ድል ቀንቷታል። ሄቨን ውድድሩን ስታሸንፍ 2:21:13 
ሰዓት ያስመዘገበች ሲሆን፣ ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት አትሌት 
መሠረት ጎላ በ2:22:12 ሰዓት ሁለተኛ ሆና አጠናቃለች። 
ጃፓናዊቷ ዩካ አንዶ 2:22:59 በሆነ ሰዓት ሦስተኛ ሆና 

ውድድሩን የፈጸመች አትሌት ሆናለች። 
ተጠባቂ በነበረው የሞሮኮ ማራኬሽ ማራቶን 

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለይም በወንዶች ድል 
ባይቀናቸውም በሴቶች ከሁለት እስከ አራት ያለውን ደረጃ 
ይዘው አጠናቀዋል። ጠጅነሽ ገቢሳ 2:27:46 በማጠናቀቅ 
ሁለተኛ የሆነች አትሌት ናት። ውብአለም አየለ በ2:29:01 
እና ትንቢት ግደይ በ2:30:09 ሦስተኛና አራተኛ ሆነው 
ውድድሩን ያጠናቀቁ አትሌቶች ናቸው። 

በታይላንድ የተካሄደውን የኮን ኬይን ማራቶን 
በወንዶች ኬንያዊው አትሌት ፖል ኢያኔ በ2:15:24 ቀዳሚ 
ሆኖ ሲያጠናቅቅ፣ ከሁለት እስከ ስድስት ያለውን ደረጃ 
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተቆጣጥረውታል። በዚህም 
ኤቢሳ ታከለ 2:15:27፣ደጀኔ ኃይሌ 2:15:48፣ ወንድወሰን 
ጥላሁን 2:16:19፣ተሾመ ጌታቸው 2:17:21 ተከታትለው የገቡ 
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ሆነዋል። 

በተመሳሳይ የሴቶች ውድድር ኢትዮጵያዊቷ ዝናሽወርቅ 
የኔው 2:49:04 በሆነ ሰዓት ድል የቀናት አትሌት ስትሆን 
ሩሲያዊቷ አትሌት አሌግዛንድራ ሞሮዞቫ 2:49:15 በማጠናቀቅ 
ሁለተኛ ሆናለች። ሌሊሴ ቢሮና አለምፀሐይ አድባሩ ሦስተኛና 
አራተኛ ሆነው ያጠናቀቁ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው። 

በስፔን ሲቪያ በተካሄደ የግማሽ ማራቶን ውድድር 
ደግሞ ኢትዮጵያዊው አትሌት አምደወርቅ ዋለልኝ 1:00:28 
በሆነ ሰዓት አሸናፊ ሲሆን በሴቶች ኢትዮጵያውያን የሜዳሊያ 
ደረጃ ይዘው ማጠናቀቅ አልቻሉም። 

በጋዜጣው ሪፖርተር

በኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኝነት ያለፉትን 30 ዓመታት 
በታታሪነት ያገለገለው አንጋፋው ጋዜጠኛ መሸሻ ወልዴ 
ከትናንት በስቲያ በድንገት ሕይወቱ ማለፉ ይታወሳል። 
በትናንትናው ዕለትም የአዲስ አበባ ወጣቶችና  ስፖርት ቢሮ  
የሥራ ኃላፊዎች፣ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት 
አቶ ኢሳይያስ ጂራ፣ የፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር አባላቶች፣ 
በርካታ የስፖርት ቤተሰቦችና የሙያ ባልደረቦቹ በተገኙበት 
ስርዓተ ቀብሩ በቀጨኔ መድኃኒዓለም ተፈፅሟል። 

በስፖርት ጋዜጠኝነት ከ25 ዓመታት በላይ በማገልገል 
በስፖርት ቤተሰቡ ተወዳጅነትን ያተረፈው አንጋፋው ጋዜጠኛ 
መሸሻ ወልዴ ከ1980ዎቹ ጀምሮ በተለያዩ የስፖርት ጋዜጦች 
እና መፅሔቶች እንዲሁም የሬድዮ ዝግጅቶች ላይ በመሥራት 
የሚታወቅ ሲሆን፣ የአገራችን ስፖርት የሚዲያ ትኩረት 
እንዲኖረው ከፍተኛ ጥረት ካደረጉ ምስጉን ጋዜጠኞች ግንባር 
ቀደሙ ነበር። 

ጋዜጠኛ መሸሻ በተለይም በህትመት ውጤቶች ላይ 
በሚያቀርባቸው ጽሑፎች ታዋቂ የነበረ ሲሆን፤ በሻምፒዮን፣ 
ማራቶን፣ ግሎባል፣ ይድነቃቸው፣ ካታንጋና፣ አዲስ ስፖርት፣ 
ካምቦሎጆ፣ ሊግ ስፖርት፣ ሀትሪክ ስፖርት (መፅሔት ጭምር) 
ጋዜጦች እና በቤስት ስፖርት መፅሔት እንዲሁም በኤፍ ኤም 
90.7 (ዛሚ) እና 96.3 የራዲዮ ፕሮግራሞች ላይ በመሥራት 
ተወዳጅነት እና ከበሬታ ያተረፈ ምስጉን ጋዜጠኛ ነበር። 

አዲስ ዘመን በአንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ህልፈተ 
ሕይወት የተሰማውን ኀዘን እየገለፀ ለወዳጅ ዘመዶቹ እና 
አድናቂዎቹ መፅናናትን ይመኛል።

የጋዜጠኛ መሸሻ ወልዴ ሥርዓተ 
ቀብር ተፈፀመ

በድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ የተጠራ አስቸኳይ 
የባለአክስዮኖች የስብሰባ ጥሪ

የካራክተር ሆልማርክ  አካዳሚ አ.ማ  አስቸኳይ የባለ 

አክሲዮኖች ስብሰባ  መጥራት አስፈላጊ ሆኗል። 

ስለሆነም የድርጅቱ የባለአክሲዮኖች አስቸኳይ ስብሰባ 

በየካቲት 18/2015 ዓ.ም. ከቀኑ 8፡00 ሰዓት  ከአካዳሚው 

ቅጥር ግቢ ይካሄዳል፡፡ 

ውይይት የሚደረግበት አጀንዳ፡-

•የድርጅቱን አዳዲስ አክሲዮን ለሽያጭ ማቅረብ

• ለአዳዲስ ባለአከሲዮኖች አክሲዮን መሸጥ

• ባልተሟሉና በለቀቁ የቦርድ አባላት ምትክ አዳዲስ 

የቦርድ አባላትን መሾም

• የቁጥጥር ኮሚቴ መሰየም ናቸው፡፡

ስለሆነም የድርጅቱ ባለአክሲዮኖች ከላይ በተጠቀሰው 

ቀንና ቦታ በአካል ወይም በህጋዊ ተወካዮቻችሁ በኩል 

እንድትገኙ በጥብቅ እናሳስባለን፡፡

በእለቱ  በተገኙ ባለአክሲዮኖች ውሳኔ የሚሰጥ ሲሆን 

ውሳኔዎቹ  በእለቱ  በስብሰባው ላይ ባልተገኙ ባለአክሲዮኖች 

ላይም እኩል ተፈፃሚ ይሆናል::

Please Join Our Telegram Group CHARACTER 

HALLMAREK  ACADEMY  SHARE HOLDERS 

GROUP  

ስልክ ቁጥር፡- 0939063071/0903307313 ይደውሉ፡፡

አድራሻ፡-  ገርጂ መብራት ኃይል ከየካቲት የወረቀት ስራዎች 

በስተጀርባ የድሮ ቅድስተማሪያም ትምህርት ቤት ቅጥር 

ግቢ ውስጥ እንገኛለን::

ካራክተር ሆልማርክ አካዳሚ አ.ማ

አትሌት አብዲ ፈይሳ በካርልሹ የቤት ውስጥ ውድድር 
የቦታውን ክብረወሰን በማሻሻል አሸንፏል፣
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